Thế Thân - kenzylisa

Giới thiệu
Cô và chị là chị em sinh đôi. . Cô và chị giống nhau từ ngoại hình. . âm thanh đến mẫu người đàn ông lí tưởng. Và vì vậy, cô thích anh. . bạn trai của chị mình.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/the-than-kenzylisa

Mục lục

1. Chương 1: Cái Bóng

2. Chương 2 : Đó Là Ai?

3. Chương 3: Thẻ Sinh Viên

4. Chương 4 : Người Em Thích Trong Đội Bóng Rổ

5. Chương 5 : Vị Trí Nào Cho Cô?

6. Chương 6 : Màu Đôi Mắt Em

7. Chương 7 : Quyết Định

8. Chương 8 : Rối Rắm

9. Chương 9 : Đoạt Giải

10. Chương 10 : Du Học?!

11. Chương 11 : Hạ Sơ Nhi

12. Chương 12 : Tai Nạn

13. Chương 13 : Mù?

14. Chương 14 : Chia Tay?!

15. Chương 15 : Nằm Viện

16. Chương 16 : Cháo Của Ai?

17. Chương 17 : Tôi Đối Với Em Không Tốt Sao?

18. Chương 18 : Kích Động

19. Chương 19 : Chị Và Anh Ta Kết Thúc Rồi!!!

20. Chương 20: Thế Thân

21. Chương 21 : Tôi Chăm Sóc Anh!

22. Chương 22: Em Dày Vò Tôi Đến Bao Giờ?

23. Chương 23: Sở Lộ Dã

24. Chương 24: Đấu Tranh Tư Tưởng : Ăn? Vẫn Là Không Ăn?

25. Chương 25: Khóc

26. Chương 26 : Mỗi Người Một Tâm Trạng

27. Chương 27 : Theo Đuổi

28. Chương 28 : Hiểu Lầm Nối Tiếp Hiểu Lầm

29. Chương 29 : Đau Đớn

30. Chương 30 : Nhầm Lẫn

31. Chương 31 : Bạn Cũ

32. Chương 32 : Thích Hơn Cả Ngày Xưa

33. Chương 33 : Chết Tâm

34. Chương 34 : Khoảng Cách

35. Chương 35 : Ký Hoạ

36. Chương 36 : Bị Giam Lỏng

37. Chương 37 : Mình Yêu Anh Ấy

38. Chương 38 : Kinh Hỉ

39. Chương 39 : Niềm Vui

40. Chương 40 : Tự Vấn

41. Chương 41 : Ấm Áp Hiếm Hoi

42. Chương 42: Không Hối Hận

43. Chương 43 : Hạnh Phúc Nhỏ Nhoi

44. Chương 44 : Chó Cắn Chó

45. Chương 45 : Sở Lộ Dã Tử?

46. Chương 46 : Diệt Khẩu

47. Chương 47: Chạy Thoát

48. Chương 48 : Vòng Toàn Quốc

49. Chương 49 : Bài Xích

50. Chương 50 : Hết Vai Diễn

1. Chương 1: Cái Bóng

Bạn biết không?
Trong cuộc sống có nhiều khoảng cách.

Có khoảng cách dài, có khoảng cách ngắn, có khoảng cách giữa hai trái tim, hay khoảng cách vùng trời địa lý..

Mà bạn đã bao giờ nghe nói khoảng cách chào đời chưa? Khoảng cách này chỉ hiện hữu đối với những bào thai song sinh.

Khoảng cách ấy vô cùng ngắn ngủi tầm một đến hai phút, nhưng lại là một khoảng cách cả đời không thể vượt qua.

.

.

Tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện về hai chị em song sinh tại một thành phố nọ.

Hai chị em song sinh nhưng lại hệt như Ánh sáng và Bóng tối.

Hai chị em song sinh nhưng cô chị luôn là trung tâm của sự chú mục còn cô em lại là cái bóng lặng lẽ.

------------------và bây giờ, câu chuyện bắt đầu--------------------------------

Tại một quốc gia to to nọ, có một thành phố nhỏ nhỏ, trong thành phố nhỏ nhỏ ấy có ngôi nhà to to, trong ngôi nhà to to có một gia đình nhỏ nhỏ, gia đình nhỏ nhỏ ấy có hai đứa con gái.

Lấy tên là Sơ Nhi và Diệu Vy, họ Hạ.

Hạ Sơ Nhi và Hạ Diệu Vy là chị em sinh đôi.

Hạ Sơ Nhi là chị và Hạ Diệu Vy là em.

Và bởi vì là chị em song sinh, nên Hạ Diệu Vy giống chị, giống từng nét trên gương mặt.

Giống từ vóc dáng, ngoại hình cho đến giọng nói, giống đến mẫu người đàn ông lí tưởng.

Hạ Diệu Vy đã từng ngồi cả giờ đồng hồ trước gương chỉ để tìm ra nét khác biệt giữa cô và chị.

Và kết quả là.. thất bại.

Thật buồn làm sao..

Chỉ hơn kém nhau chưa đến một phút chào đời, nhưng chị có tất cả còn cô chỉ lặng lẽ mà thôi.

Từ nhỏ đến lớn, hễ cô có gì chị cô sẽ cướp cho bằng được, bất kể đồ chơi, vẫn là bạn bè..?!

Và hiện tại.. là người cô yêu.

Tất nhiên cô biết là chị cô cũng không yêu anh, chị cô chỉ là muốn cướp tất cả của cô.. bao gồm anh!

Cô luôn nhường chị, nhưng lần này.. cô đấu tranh được không?

-------------------phân cách tuyến-------------------------------------

Tháng mười hai rét đậm.

Cái tê buốt những ngày cuối đông thấm sâu vào da thịt,từng đợt gió mùa lạnh lẽo tràn về khiến người ta nhịn không được rùng mình run rẩy,chỉ muốn cuộn mình vào tấm chăn ấm áp

Những bông tuyết trắng tinh rơi lả tả khiến đất trời trở nên tinh khiết.

Đông sắp tàn nhưng cái lạnh hãy còn lưu luyến mảnh đất này.

Chồi non lười biếng ủ mình trong vòng tay đất mẹ,mà con người thì lười biếng lười biếng cùng gia đình quây quần bên lò sưởi đông vui.

.

.

Hạ Diệu Vy loạng choạng xoay người rời khỏi ngã tư đường, bước chân dồn dập mà nặng trĩu.

Xa xa là một đôi nam nữ đang ôm nhau. Tuyết rơi như nhảy múa tăng thêm vẻ lãng mạn cho đôi tình nhân say đắm bên nhau.

Khung cảnh vô cùng ấm áp, lại vô tình đâm trái tim Hạ Diệu Vy đau nhói.

Cô hiện tại một chút cũng không muốn nhìn thấy cảnh trước mắt thêm một phút nào nữa.

Vì vậy cô lựa chọn chạy trốn, cho dù chỉ còn vài bước chân là đến nhà.

Hạ Diệu Vy không biết khi cô xoay người đi, thì đằng xa ,cô gái đang nằm trong ôm ấp của chàng trai đưa mắt nhìn về phía vị trí cô vừa đứng.

Khoé môi cô gái đó treo lửng lơ một nụ cười đắc ý.

---------------------

Đường vắng lặng, mình cô lê bước.. hai mắt sớm đã lệ nhoà hoen mi.

.

.

Đôi tình nhân ấy một người là người cô yêu thầm năm năm, một người là chị gái song sinh của cô.

Thật châm chọc phải không? Ngay cả khi chị cô và anh quen nhau, cô vẫn không thể ngừng lại việc cô yêu anh..

Năm năm thầm yêu anh, một sớm một chiều, làm sao có thể vứt bỏ.

Hạ Diệu Vy ngẩng đầu nhìn trời, đưa tay gạt đi nước mắt vương đầy trên má.

Vẫn biết bản thân mình chỉ là chiếc bóng của chị cô..

Vẫn biết là một khi để chị cô biết cô thích anh, chị cô sẽ cướp..

Và vẫn như mọi khi cô sẽ lại lùi về bóng tối gặm nhấm đau khổ..

Rõ ràng đây đâu phải lần đầu..

Vì sao tim đau như vậy a?

2. Chương 2 : Đó Là Ai?

Để cái tê buốt của tuyết lạnh làm vơi đi cơn đau nhói trong lòng, Hạ Diệu Vy lê bước trở về.
Cũng may Sơ Nhi cùng Dư Huy đã rời đi.

Lặng nhìn vị trí hai người đứng lúc nãy Diệu Vy cánh mũi cay xót.

Cô cúi đầu ôm trong tay giá vẽ cùng túi đựng giấy và cọ lên, đưa tay mở cổng.

Cánh cổng mở ra, Diệu Vy bước vào.

Một tiếng cười khẽ thu hút sự chú ý của cô.

Diệu Vy ngẩng đầu nhìn sang.

Vừa nhìn tình cảnh trước mắt trái tim liền đau xót.

Dưới khóm cây, Dư Huy đang cúi người hôn lên trán Sơ Nhi.

"Cạch" giá vẽ cùng túi cọ trên tay cô rơi xuống đất, vung vãi khắp nơi.

Diệu Vy vội cuống quít ngồi xuống đất nhặt chúng lên.

Cô chợt nghe giọng nam truyền đến.

-"Đó là ai?" trong bóng tối Dư Huy nhìn không rõ người trước mắt liền quay sang hỏi Sơ Nhi.

-"Ai nha, đó là em gái của em nha. Tiểu Vy, đi đâu về muộn vậy?" Sơ Nhi ánh mắt loé lên ý cười nhạo, giọng nũng nịu, tựa vào lồng ngực Dư Huy lên tiếng.

Diệu Vy không trả lời, mà nhanh hơn động tác nhặt đồ rơi vãi sau đó lầm lũi đi vào nhà.

Khép chặt cánh cửa, Diệu Vy ôm chặt giá vẽ vào lòng.

Cô thật sự không muốn Dư Huy nghe được giọng nói y hệt Sơ Nhi của mình.

Ôm đồ lên phòng đóng cửa lại. Diệu Vy phảng phất như bị ai rút hết sức lực, cô trượt xuống bên cánh cửa, hai mắt vô thần.

Gục đầu lên gối Diệu Vy mệt mỏi rơi nước mắt.

Cô nên từ bỏ.. phải không?

Cùng lúc đó, dưới nhà.

-"ơ con bé này, thái độ kỳ lạ." Sơ Nhi nhìn cánh cửa đóng sập trước mắt mình vô cùng bất mãn.

-"Dư Huy, anh thông cảm, Diệu Vy là người kỳ lạ, không yêu nói chuyện." Sơ Nhi quay sang Dư Huy đang nhìn hướng cánh cửa hơi cắn môi ,cười cười nói.

-"anh chưa từng biết thì ra em còn một cô em gái" Dư Huy thu hồi tầm mắt nhìn Sơ Nhi nói.

-"à, bởi vì nó rất trầm tính, lại khó gần, hầu như không có bạn bè gì, anh không biết cũng phải thôi." Sơ Nhi bĩu môi.

Dư Huy không nói gì chỉ ôn nhu vuốt đầu Sơ Nhi.

-"Anh về đây" Dư Huy nhìn Sơ Nhi nói.

-"vâng"

Sơ Nhi đợi Dư Huy đi rồi liền nhìn lên lầu hai, căn phòng tối đen như mực.

Đó là phòng của Diệu Vy.

Nhếch môi cười châm chọc sau đó xoay người mở cửa bước vào nhà.

-------------------------------------

Ngày hôm sau.

Trường học.

Câu lạc bộ hội hoạ.

Diệu Vy ngây người nhìn giá vẽ, trong đầu trống rỗng.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra.

-"Diệu Vy, thẫn thờ gì vậy? cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội hoạ Dư Huy nha." tiểu Lam nhảy nhót kéo cánh tay của Diệu Vy một bên thở một bên nói.

-"Dư Huy?" Diệu Vy khó tin nhìn tiểu Lam lặp lại.

-"Đúng vậy, là Dư Huy. Trưởng CLB có quen với Dư Huy cho nên đã mời được anh ấy làm mẫu nam cho chúng ta."

----------------------

3. Chương 3: Thẻ Sinh Viên

Diệu Vy nhìn người con trai có nụ cười toả nắng đang ngồi ở phía trước có chút thất thần.
Trừ lần đầu gặp anh năm năm trước, đây là lần đầu tiên cô gần anh đến như vậy.

Anh hơn cô ba tuổi, hiện tại đã ra trường, nhưng đang giúp chị họ đứng lớp vì chị sinh con.

Lúc trước cô luôn nhìn anh từ trên thư viện tầng hai, nơi đó có thể nhìn toàn bộ sân thể thao nơi câu lạc bộ bóng rổ luyện tập.

Nơi đó... có anh..

Anh là nhân vật phong vân trong trường, lúc đó anh học năm thứ tư còn cô vừa bước chân vào trường.

Để gần anh hơn cô nỗ lực học tập, tên của cô và anh luôn kề bên nhau khi xếp hạng toàn trường.

Anh thứ nhất năm tư và cô đứng đầu năm nhất.

Chỉ đơn giản như thế nhưng cô đã vô cùng thoả mãn.

Hiện tại nhìn anh gần trong gang tấc, Diệu Vy chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá vội, cô chưa sẵn sàng.

.

.

Nắm trong tay kí hoạ của anh, cô rút ra khỏi khung vẽ, cẩn thận cho vào tập hoạ, trong lòng nhịn không được vui vẻ.

Cô không biết hành động này của mình tình cờ bị một người phát hiện.

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, dụng cụ vẽ tranh vào túi chuyên dụng, Diệu Vy xoay người đi ra cửa.

Ngay khi cô rời khỏi, từ trong góc phòng đi ra một người.

Dư Huy cúi người nhặt lên tấm thẻ nằm dưới đất, có chút suy nghĩ.

.

.

Anh là bởi vì quên đồ mới quay lại, khi anh định bước ra khỏi phòng thì chợt nghe thấy giọng của Sơ Nhi, anh liền trốn vào góc định gây bất ngờ cho cô.

Chỉ là người bước vào cũng không phải là Sơ Nhi.

Đó là cô gái lúc nãy ngồi vẽ cho anh. Anh để ý cô vì lúc cô vẽ anh ánh mắt vô cùng chuyên chú, tựa như ngoài anh ra trong mắt cô ấy không còn ai vậy. Cho nên, anh cũng không tự chủ nhìn cô ấy vài lần.

Chỉ là, hình như có chút quái dị thì phải.

Chỉ thấy cô để một đầu tóc dài tết bím thả hai bên.Mái trước phủ che hết đôi mắt, có vẻ âm u.

Cặp kính to quá khổ che hết gần nửa gương mặt.

Thật sự không thể nhận dạng ra người này là ai?!!

.

.

-"tiểu Lam à, cậu có thấy thẻ sinh viên tớ ở đâu không?" Diệu Vy một bên lục lọi túi của mình, một bên hỏi tiểu Lam đang đứng bên cạnh.

-"Ah? tớ không biết đâu?! cậu xem kỹ chưa?" tiểu Lam trả lời.

-"Đã kiểm tra rất kỹ, không có a..!!" Diệu Vy giọng lo lắng.

Làm sao đây, không có thẻ đó cô sẽ không được tha gia giải hội hoạ sắp tới.

------------------------------

4. Chương 4 : Người Em Thích Trong Đội Bóng Rổ

Ngày hôm sau.
Dư Huy nắm trong tay tấm thẻ sinh viên tìm đến kí túc xá của Hạ Diệu Vy, thì được biết Hạ Diệu Vy đang ở thư viện.

Anh nhìn tấm thẻ sinh viên trên tay đang định nhờ bạn cùng phòng trao lại cho cô gái kia.

Há miệng đang định thốt lên lời nhờ vả thì không biết ma xui quỷ khiến nào làm anh xoay người hướng thư viện trường thẳng tiến.

Thôi kệ, đi lên thư viện một chuyến cũng không hề gì.

------------------------------

Thư viện.

Dư Huy bước vào cửa liền bị khung cảnh nghiêm túc của thư viện hoài niệm không thôi.

Nhớ ngày trước hắn cũng từng hàng ngày mài ghế nơi này a.

Thời gian đúng là không hề chờ ai.

Sải chân đi vào trong, Dư Huy đảo mắt tìm kiếm.

Ngay khi hắn bắt đầu có suy nghĩ phải chăng Diệu Vy đồng học không có ở nơi này, xoay người chuẩn bị trở ra thì chợt đảo mắt nhìn thấy nằm ở góc khuất bên trong cạnh cửa sổ đang ngồi một thân ảnh.

Tóc mái che đi một nửa đôi mắt, thêm cặp kính quá khổ, hoàn toàn che đi dung mạo vốn có của cô gái.

Trong khi những sinh viên khác tụm năm tụm bảy ôn tập cùng nhau thì ở chỗ cô ngồi lại trống rỗng mình cô ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

Ngoài cửa sổ có cái gì??

Hiếu kỳ Dư Huy nhẹ nhàng hướng cô đi đến.

.

.

.

Hạ Diệu Vy nhìn nhân đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt đầu tiên là giật mình kinh ngạc.

Sau khi ngẩng đầu nhìn lên thấy rõ là ai khi, liền sững sờ, sau đó là hoảng loạn.

Cô luống cuống cúi đầu, bàn tay dưới bàn không tự chủ xiết chặt.

Dư Huy..?!

Anh như thế nào ở nơi này a?

---------------------------

Dư Huy không nghĩ tới từ nơi này nhìn xuống lại là sân bóng rổ.

Bởi vì bên dưới liền là đội bóng rổ đang tập luyện.

Nói như vậy lúc nãy cô nhìn là nhìn đội bóng rổ?

.

.

Dư Huy lúc trước liền là đội trưởng đội bóng rổ của trường, sau khi rời trường cũng không lại chơi bóng rổ, bởi vì anh phải tiếp quản công ty của gia đình.

Mà hiện tại, anh thay chị họ anh đang sinh nở đứng lớp làm huấn luyện viên cho đội tuyển bóng rổ của trường.

------------------------------

-"Xin chào, Em là Diệu Vy em gái của Sơ Nhi?" Dư Huy thu hồi tầm mắt nhìn cô gái đang cúi gằm mặt như muốn úp lên bàn mở miệng hỏi.

-"..." im lặng~

-"vâng" ngay khi Dư Huy tưởng cô gái trước mắt sẽ không trả lời mình thì một giọng khàn khàn trầm thấp vang lên.

-"Anh là Dư Huy, bạn trai của chị em" Dư Huy vui vẻ, hắn còn tưởng cô không yêu nói chuyện?

-"Ân..." Diệu Vy đáy mắt chua xót. Cô liều mạng nén giọt nước mắt, nhẹ trả lời.

Cũng may hôm qua vì ở lại trường tìm thẻ sinh viên đến tận khuya nên bị cảm lạnh, giọng bị biến đổi.

Cô không muốn dùng giọng nói y hệt chị nói chuyện cùng anh.

-"Anh mang trả cho em cái này" Dư Huy rút trong túi ra tấm thẻ sinh viên chìa ra trước mặt cô.

-"Vừa nãy em nhìn đội bóng rổ? Em thích bóng rổ à?" Dư Huy tìm đề tài nói chuyện. Dù sao đây cũng là em vợ nha.

-"...không...người em thích ở trong đội bóng rổ.." Diêu Vy âm thanh ám ách.

-"ồ..?!" Dư Huy có chút kinh ngạc.

Còn có chuyện như vậy? Bất quá nghĩ lại, đám đội viên kia cũng xem như điển trai soái khí, em vợ thích cũng không vấn đề đi.

Chỉ là.. rốt cuộc là tên tiểu tử nào lọt vào mắt xanh của em vợ a? Dư Huy xoa cằm nghĩ.

---------------------------

5. Chương 5 : Vị Trí Nào Cho Cô?

Dư Huy lục tìm một lượt các gương mặt trong đội bóng rổ ý đồ đoán đoán xem rốt cuộc là tiểu tử nào.
Kết quả hắn hoàn toàn không tra ra, bởi vì nhìn như thế nào cũng không có người có khả năng khiến cho một người trầm tính như Diệu Vy thích đi.

-"cảm ơn anh, em đã tìm nó rất lâu" Diệu Vy là thật mừng rỡ, bởi vì sắp tới trường sẽ tổ chức một cuộc thi hội hoạ quan trọng để lựa chọn ứng cử viên tham gia cuộc thi quốc gia, nếu không có thẻ sinh viên cô sẽ không được tham gia.

.

.

Dư Huy nhìn nụ cười của Diệu Vy trong lòng có chút kỳ lạ. Vì sao nhìn có chút quen quen đâu.

Lại ở nơi nào gặp qua nhất thời không nhớ ra được.

-"không có gì, em còn học không?" Dư Huy lơ đễnh hỏi.

Thật ra anh cũng không biết là vì sao mình lại hỏi điều này, chỉ là hỏi xong lại có chút mất tự nhiên.

-"không ạ, bây giờ em chuẩn bị ra về" Diệu Vy trả lời, đồng thời sắp xếp đồ đạc trên tay cho vào túi.

-"anh tiễn em" Dư Huy nói.

.

.

-"..ân" Diệu Vy không từ chối. Động tác trên tay nhanh hơn.

Hai người sóng vai nhau rời khỏi thư viện.

--------------------------

Trên đường đi, không ít người nhìn về phía họ chỉ trỏ, thậm chí có người ác ý to nhỏ với người bên cạnh.

-"đó là huấn luyện viên đi? anh ấy đi đâu a? Còn có, nữ sinh quái dị đi bên cạnh anh ấy là ai a?" một nữ sinh viên nói.

-"Ah.. đó chẳng phải "cô bé quê mùa" lớp A sao?" một giọng nữ châm chọc.

-"lại đi câu dẫn nam nhân? đồ hồ ly tinh, Dư Huy tiền bối là của Sơ Nhi học tỷ" âm thanh trào phúng ẩn ẩn ghen tị của một nữ sinh khác.

-"thật không biết xấu hổ còn dám đi chung vơi nam thần, con nhỏ xấu xí" một người khác tiếp lời.

-"..."

-"...."

Diệu Vy thả chậm lại bước chân tụt lại phía sau anh. Kéo ra một khoảng cách lớn cùng Dư Huy.

Phải rồi...

Cô nên là ở vị trí này mới đúng..

Vị trí bên cạnh anh đã có nữ chủ nhân.

Cô vẫn là nên nhìn anh từ xa thì tốt hơn.

.

.

Đi bên cạnh Diệu Vy, những lời ác ý kia cô nghe, hắn làm sao có khả năng không nghe được.

Dư Huy có chút lo lắng Diệu Vy sẽ bị tổn thương, xoay người định mở miệng nói gì đó liền nhìn thấy cô không nhanh không chậm đi cách anh một đoạn khá xa.

Trong lòng nổi lên một cơn hoả vô danh.

Lại nghĩ đến những câu châm chọc của mọi người xung quanh, trong lòng càng thêm không dễ chịu.

Anh không muốn cô gái nhỏ kia đau lòng, anh là anh rể tương lai, bảo vệ em vợ cũng là nên đi.

Dư Huy tự động xem nhẹ biến hoá trong lòng, tự tìm một cái lý do đúng lý hợp tình cho mình.

Không kịp suy nghĩ, Dư Huy hai bước tiến về phía sau, nắm lấy tay cô kéo đi nhanh hơn.

Hành động này của anh làm Diêu Vy sửng sốt, mọi người không kịp phản ứng, mà từ đằng xa chạy tới Sơ Nhi ánh mắt phẫn hận cắn răng nhìn theo bóng lưng hai người.

--------------------------------

6. Chương 6 : Màu Đôi Mắt Em

Một đường đi thẳng ra sân trường, mãi đến khi đi ra ngoài phố, Dư Huy mới giật mình hơi xấu hổ buông ra tay của Diệu Vy.
-"em không sao chứ? Xin lỗi, là do anh khiến em liên luỵ" Dư Huy ảo não.

-"Anh à, em..." Diệu Vy mở miệng, cô không nuốn anh tự trách mình, dù sao thì những lời ác ý như vậy cô đã quen a.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, một cơn gió đảo qua, kéo theo một làn tóc, lộ ra một đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Dư Huy sửng sốt nhìn cô.

Đúng vào lúc này,

-"Dư Huy" một giọng nữ thanh thuý trong mát mang lên cắt đứt những lời Diệu Vy sắp nói.

Diệu Vy thân người cứng đờ, đầu cúi thấp xuống. Khôi phục lại bộ dạng lúc đầu.

Người đến là Sơ Nhi.

.

.

Tại sân trường nhìn thấy hai người rời khỏi, Sơ Nhi lập tức chạy theo.

Không thể để hai người ở chung, nếu Diệu Vy nói cho Dư Huy biết chuyện kia...

Tuyệt đối không được!!

.

.

Cũng may là đuổi theo kịp a. Sơ Nhi trong lòng âm thầm may mắn.

Sơ Nhi bình ổn hơi thở có chút gấp gáp do chạy, vuốt mái tóc vì gió mà tán loạn, đạp bước đi đến trước mặt hai người.

-"Anh ở đây a, làm em đuổi theo mệt muốn chết, di..đây không phải tiểu Vy sao?" Sơ Nhi lơ đãng như vừa phát hiện ra Diệu Vy đứng cạnh anh hỏi.

-"anh.." Dư Huy mở miệng định nói gì thì Sơ Nhi lại nói tiếp.

-"Em đến sân tập bóng rổ tìm anh, lại không có anh ở đó, nghe mọi người nói có đồng học bị bắt nạt, được anh giải vây kéo đi về phía này nên đuổi theo"

-"..." Dư Huy im lặng.

-"chị à, em hơi mệt, em về trước đây, tiền bối, hẹn gặp lại" Diệu Vy cúi người, khàn khàn âm thanh vang lên.

Dư Huy theo bản năng muốn mở miệng, lại nghe Sơ Nhi nói một câu im lặng.

-"Hôm nay em không đi nhìn người em thầm thương trong đội bóng rổ nữa à?"

-"không" Diệu Vy cười yếu ớt, cúi đầu chào hai người sau đó lẳng lặng bước đi.

Cô tất nhiên hiểu ý đồ của Sơ Nhi khi nói câu đó, chẳng qua là ngầm nói cho Dư Huy mà thôi..

Nhưng có cần thiết sao? Dư Huy yêu chị cơ mà. Cô cũng không có ý định tranh giành cùng chị, cho nên Sơ Nhi làm điều thừa rồi. Diệu Vy mỉm cười thật nhẹ, bước đi.

Hôm nay không có tuyết.

Dù vậy, vẫn là hảo lãnh.

---------------------------

Dư Huy nhìn bóng lưng đơn bạc đang càng ngày càng xa dần trong lòng không hiểu có chút đau lòng.

Anh chợt nhớ đến lúc nãy, gió nhẹ thổi qua, lộ ra một đôi mắt xinh đẹp.

Đúng lúc này, Sơ Nhi luồn tay vào tay anh, ôm lấy, ngẩng đầu nhìn anh sau đó cười khẽ.

-"Mình đi ăn đi anh?" Sơ Nhi chờ mong ánh mắt nhìn Dư Huy.

-"Ân" Dư Huy xoay người đi trước, che giấu đi khuôn mặt vì kinh ngạc mà có chút khác thường.

Khi nhìn vào mắt Sơ Nhi, anh chợt nghĩ, hình như mắt của Diệu Vy màu nâu sâu hơn một chút.

----------------------------

7. Chương 7 : Quyết Định

Lotteria.
Dư Huy ngồi trong quán Fast Food nhìn dòng người qua lại bên ngoài có chút thẫn thờ.

Sơ Nhi mím môi, trong mắt loé lên tia căm hận.

Thu liễm tốt tâm trạng Sơ Nhi mỉm cười dịu dàng.

-"A Huy, anh không đói sao? Chúng ta đi xem phim đi"

Dư Huy dời tầm mắt đặt lên Sơ Nhi, sau đó nhanh chóng dời đi. Dư quang đảo qua sợi dây chuyền trên cổ cô chợt dừng lại.

Anh đang nghĩ gì thế này.

-"Sơ Nhi à, anh xin lỗi, em muốn xem phim gì?" anh nhìn cô, gạt đi khỏi những suy nghĩ linh tinh.

Diệu Vy cùng anh gặp mặt chỉ có vài lần, cảm giác thân thiết như đã từng gặp kia thật vô lý.

Có lẽ anh nghĩ nhiều.

Đó là em gái của Sơ Nhi, có lẽ vì vậy nên phá lệ cảm thấy thân thiết chăng?

---------------------------

Mà bên này, Diệu Vy ngồi lặng im bên bờ hồ nhân tạo gần trường.

Đây là nơi lần đầu tiên cô gặp anh năm năm trước.

Lúc chiều ánh mắt anh nhìn chị biết bao nhiêu ôn nhu.

Cô biết người anh yêu là chị.

Chị là một cô gái xinh đẹp, láu lỉnh và vui tươi, xung quanh chị rất nhiều cái đuôi mê đắm.

Còn cô...

Diệu Vy ngẩng đầu, lần đầu tiên cô cảm thấy ghét tính cách trầm tĩnh khó gần của mình.

Cô đứng dậy, phủi chút bụi từ trên người sau đó bình thản nhìn mặt hồ.

Cô đã quyết định, nếu trong kỳ thi hai ngày sắp tới cô đạt tiêu chuẩn, cô sẽ chấp nhận sang Pháp du học.

Cô gần không gian đủ xa anh để thôi nhung nhớ, cần thời gian đủ dài để xoá bỏ tình cảm dành cho anh.

Ba năm du học tại Pháp vừa vặn thoả mãn cả hai điều kiện.

Diêu Vy mỉm cười nhìn mặt hồ vắng lặng, nhẹ mỉm cười.

Năm năm trước từ nơi này, tình yêu cô dành cho anh bắt đầu.

Như vậy, năm năm sau, tại nơi này cô sẽ kết thúc nó.

Diệu Vy xoay người rời đi.

.

.

Cô không biết mình rời đi hai giờ sau, có hai người đồng dạng đi đến nơi này.

Dư Huy nắm tay Sơ Nhi đi dọc bờ hồ, trong mắt vô cùng dịu dàng.

-"nơi này năm năm trước đã se duyên em cho anh" Dư Huy dừng chân xoay người nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Sơ Nhi thâm tình nói.

Đúng vậy, nơi bờ hồ này năm năm trước không hề là bộ dáng như bây giờ.

Không lát gạch, không có đài phun nước, càng không có trục đường chính xuyên qua.

Mà nó là một cái đầm lầy lớn. Bên trong toàn bộ là sen , vô cùng đẹp.

Anh khi đó vừa thi xong đại học, lũ bạn kéo anh đi cắm trại đốt lửa dã ngoại tại nơi này.

Lúc đó cũng đồng dạng có một nhóm học sinh cấp ba cũng vừa thi chuyển cấp xong tụ tập đi picnic đến nơi này.

Hai nhóm vì vậy lân la nhập một vui đùa cùng nhau.

Anh lúc đó trong người đã có chút men say, liền một mình tách ra mọi người đi đến bên bờ hồ.

Sau đó, trong mơ màng anh rơi xuống nước.

Cuộc đời anh sợ nhất là nước, bởi vì lúc nhỏ anh từng bị bọn bắt cóc dìm xuống nước.

Khi đó anh thậm chí vì quá sợ hãi mà quên cả kêu cứu, chỉ có thể bất lực dần chìm vào đầm lầy.

Là cô đã cứu anh.

Dư Huy chìm trong hoài niệm không thấy được Sơ Nhi khuôn mặt thoáng chốc biến đổi, nụ cười trên môi cứng đờ, hai tay nắm chặt gấu váy.

-------------------------------------------

8. Chương 8 : Rối Rắm

Dư Huy vẫn còn nhớ rõ lúc đó thần trí anh đã mơ hồ, anh thậm chí còn không kịp tiếc nuối cuộc đời mình kết thúc quá sớm hay là trải nghiệm tuyệt vọng cảm giác.
Anh chỉ cảm nhận được một bàn tay nhỏ nắm lấy anh, kéo anh lên khỏi mặt nước.

Ánh mắt dần tụ hội một chút tiêu cự, anh lọt vào một đôi mắt màu nâu trầm lặng. Một gương mặt tinh xảo tái nhợt mang vẻ lo lắng nhìn anh.

Đừng hỏi vì sao anh biết đôi mắt ấy màu nâu khi thần trí đã tan rã.

Bởi vì cô quá gần anh, và bởi vì đôi mắt ấy quá đặc biệt, đặc biệt đến mức hai năm sau, khi vừa gặp Sơ Nhi, anh đã chắc chắn cô chính là cô gái đã cứu anh năm đó.

Sau đó, anh hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Về sau, anh nghe bạn bè kể lại, nói mình được đưa đến bệnh viện, nhưng người cứu anh lại không thấy lên tiếng.

Bởi vì bình thuỷ tương phùng nên cũng không ai biết địa chỉ nhóm học sinh đó ở đâu. Các đầu mối cứ như vậy bị cắt đứt.

Hai năm sau, anh gặp lại cô đang đi trên đường, cô ôm vài túi đồ chậm rãi di chuyển, từng bước thanh tĩnh hệt như đôi mắt của cô vậy.

Anh đuổi theo nhưng không thấy.

Dư Huy vô cùng thất vọng, nhưng điều an ủi là, ít ra anh biết được cô và anh sống chung một thành phố.

.

.

Làm anh mừng rỡ như điên là..

Hai tuần sau đó, anh gặp cô tại trường đại học.

Mái tóc đen trước đó nay được nhuộm nâu đỏ, chỉ là gương mặt không hề thay đổi.

Trời biết anh gặp được cô mừng rỡ bao nhiêu.

Nhưng anh không dám chắc người đó có thật sự là cô không cho đến một ngày, anh nhìn thấy trên cổ cô sợi dây chuyền có mặt hình chiếc đồng hồ cát nhỏ.

Đó đúng là thứ anh thấy được trên người cô gái năm xưa.

Đúng là cô rồi.

Và thế là rất tự nhiên anh cùng cô lui tới, tìm hiểu và quen nhau.

Hiện tại anh và cô đã quen nhau được ba năm.

Đợi cô ra trường, và anh ổn định được công ty, anh sẽ cầu hôn cô.

Đó là ý định của anh.

.

.

.

Nhưng hôm nay, anh lại nhìn thấy được một đôi mắt so với Sơ Nhi còn trùng khớp hơn với ánh mắt trong ký ức.

Cho nên anh miên mang suy nghĩ.

Ngẫm lại cũng phải thôi, Diệu Vy cùng Sơ Nhi là hai chị em ruột, mắt giống nhau là chuyện vô cùng bình thường a.

Cho nên, để bình ổn tâm tình anh dẫn Sơ Nhi đến nơi này, để hoài niệm và để khắc sâu hơn tình cảm đối với cô. Người đã cứu anh năm đó.

--------------------------------------

9. Chương 9 : Đoạt Giải

Hai ngày sau.
Tại hội trường đại học J, hiện đang tổ chức một cuộc thi hội hoạ lớn nhằm vào sự kiện Giờ Trái Đất.

Chủ đề "How To Save The World "

Cuộc thi đang dần đi vào những phút cuối cùng.

.

.

Diệu Vy nhìn thời gian còn lại là mười phút nhanh chóng hoàn thành bức tranh của mình.

Hai ngày vừa qua, cô không lại đi thư viện nữa.

Nếu đã quyết định buông bỏ vậy không cần dây dưa nữa.

Chỉ là.. cảm tình dễ buông bỏ vậy sao?

Diệu Vy không biết hai ngày này Dư Huy đôi mắt thỉnh thoảng vẫn không nhịn được lia về cửa sổ tầng hai, anh không biết cô có ngồi nơi đó không bởi vì cửa đóng.

Nhưng anh đoán có lẽ là có..

Bởi vì người cô thích ở đây... trong đội bóng này.

Dư Huy tận lực bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng.

Thật là...

Dư Huy vò đầu bức tai.

Chỉ vì đôi mắt màu nâu vô tình thấy hôm đó làm trong đầu anh không ngừng có ý nghĩ kỳ lạ.

Tất nhiên anh không thuộc dạng hoa hoa công tử đứng bụi này trông cây nọ, đơn thuần là anh không quên được đôi mắt kia.

.

.

Tất nhiên những rối rắm của Dư Huy Diệu Vy là sẽ không biết đến.

Cô đã quyết định từ bỏ nên trong suy nghĩ của cô hiện tại, cái đầu tiên cô cần làm là học cách "không nhìn sẽ không nhớ nhung" anh.

Chuyến du học Pháp sẽ giúp cô điều đó!!

.

.

.

"Linhhhhhhhhh" một tiếng chuông kéo dài ngân lên.

Cuộc thi kết thúc.

-------------------------

Diệu Vy đặt bút xuống, gạt đi kẹp tranh, vuốt thẳng mép sau đó bình tĩnh đợi nhân viên công tác đến thu.

Hai ngày sau sẽ có kết quả.

Ba mươi trường đại học trong cả nước, một trăm ba mươi hai người tham gia.

Đó là một con số không hề nhỏ.

Từ số người này sẽ lựa chọn ba mươi người tham gia vòng sơ khảo cho giải quốc gia.

Sau đó sẽ loại hai mươi người, lựa chọn mười người tiến hành tranh tài cùng các trường khác.

Người thắng sẽ có môt chuyến sang Pháp quốc theo chế độ du học sinh.

Chuyến du học này, cô muốn!

----------------------------

Hai ngày sau.

Diệu Vy thu được kết quả không có chút ngoài ý muốn.

Lúc đó Hạ ba cùng Hạ mẹ, Sơ Nhi cùng Dư Huy đều có mặt.

Hạ ba cùng Hạ mẹ hơi kinh ngạc, sau đó vui mừng một phen.

Sơ Nhi cũng vui vẻ chúc mùng Diệu Vy, là thật lòng vui vẻ, chỉ cần Diệu Vy đi ra nước ngoài, như vậy Dư thiếu phu nhân ngoài cô ra còn có thể là ai đâu.

Dư Huy ánh mắt đen tối không rõ nhìn gương mặt hơn một nửa bị che khuất bởi mái tóc và cặp kính kia, cúi đầu.

Gần một tuần không thấy cô. Cho dù là đến nhà cũng vậy.

Trong lòng có chút mất mát.

Đây là có chuyện gì? Cảm giác này lại là gì đâu?

10. Chương 10 : Du Học?!

Tối hôm đó, tại nhà Dư Huy.
Anh mở laptop, online.

Tại mục tìm kiếm, ngón tay thon dài gõ trên đó một hàng chữ "cuộc thi How To Save The World "

Ánh mắt anh đồng tử hơi co lại khi nhìn thấy hàng chữ, "người dẫn đầu sẽ có một chuyến du học Pháp quốc."

Du..học?!

Anh ngây người.

Diệu Vy cũng không hề nhắc đến điều này.

Nhưng.. cô có đi du học không là chuyện của cô... nào có liên quan gì đến anh đâu?

Dư Huy gập lại laptop đứng lên đi đến bên cửa sổ, trầm ngâm nhìn ra bên ngoài.

----------------------------------

Hạ gia.

Trong phòng Sơ Nhi.

Đây là một căn phòng đúng nghĩa con gái, bởi vì mọi thứ đều lấy điểm nhấn là màu hồng.

Sơ Nhi nằm trên giường tay mân mê trong tay sợi dây chuyền trên cổ.

Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm lên trần nhà như từ đó nhìn về một cái gì đó xưa cũ.

----------------------phân cách tuyến hồi ức-----------------------------------------

Sợi dây chuyền này, thật ra không phải là của cô.

Năm năm trước, nó vốn dĩ là của Diệu Vy..

Là cô tranh giành cùng với Diệu Vy, cuối cùng lấy kết quả chiến thắng. Bởi vì mẹ yêu cầu Diệu Vy đưa cho cô.

Không biết là tâm lý thoả mãn, vẫn là có chút mất tự nhiên vì mang đồ người khác, cô chưa bao giờ để lộ mặt dây chuyền ra ngoài.

Chỉ duy nhất một lần bị lộ là lúc cô xém một chút bị té cầu thang, được một người kịp thời giúp đỡ.

Cô thấy rõ ràng ánh mắt của anh ta biến đổi trở nên kích động run rẩy khi nhìn thấy sợi dây chuyền.

Chẳng lẽ có huyền cơ?

Hoặc là sợi dây chuyền này là do nam nhân trước mắt tặng Diệu Vy?

Một cảm giác đố kỵ lan tràn trong tâm khảm cô. Vì cái gì Diêu Vy được một người đẹp trai soái khí như vậy tặng đồ, còn cô phải nhục nhã dùng đồ người khác?

Rõ ràng là cùng một gương mặt, cùng một giọng nói vì cái gì Diêu Vy học giỏi hơn cô? Vì cái gì Diêu Vy lại ưu tú hơn cô đâu?

Điều cô không ngờ là, sợi dây chuyền này lại có thể khiến vương tử của trường theo đuổi cô.

Cô vẫn còn nhớ khi đó Dư Huy vô cùng kích động, lại dè dặt hỏi cô.

-"em là người cứu anh bên hồ phải không?"

Cô nhanh chóng tính toán đứng lên. Bên hồ? Chớ không phải vụ rơi xuống hồ hai năm trước? Lúc đó cô cùng Diệu Vy cũng có mặt tại nơi này.

Chỉ là có đoạn thời gian Diệu Vy đi ra ngoài khi trở về một thân toàn bùn lầy hắc sắc chất lỏng.

Sau bị cô gặng hỏi mãi, Diệu Vy trả lời.

Hoá ra Diệu Vy cứu một người con trai bị rơi xuống nước. Liền là một trong đám nam nhân cắm trại bên cạnh kia.

Mà hiện tại, hẳn là người trước mặt đi?

Có lẽ nhận nhầm cô thành Diệu Vy?

11. Chương 11 : Hạ Sơ Nhi

Hạ Sơ Nhi do dự, đúng lúc này, cô chợt mình thấy bảng tên của anh.
Dư Huy..

Lúc này cô mới nhìn kỹ lại gương mặt anh, phát hiện ra, người trước mặt cô thì ra.. là vương tử của trường.

Bàn tay không tự chủ nắm chặt.

Cô cúi đầu, ánh mắt không rõ đen tối.

Tại sao Diệu Vy lại có thể may mắn như vậy? Tại sao cho dù mọi thứ Diệu Vy có cô đều lấy được, cuối cùng vẫn thua Diệu Vy một đầu?

Tại sao?

Nam nhân trước mắt này cô biết, Dư Huy, là một nhân vật đầy quang huy trong trường. Gia cảnh tốt, ngoại hình tốt, học tập tốt. Thân thiện, dễ gần...

Người như vậy, Diệu Vy có thể? Cô thì không thể sao?

Nếu như ...

Sẽ không ai biết đâu phải không? Chỉ cần tìm cách đừng cho Diệu Vy biết là được?

.

.

Sơ Nhi mím môi, ngẩng đầu nhìn nam sinh đang khẩn trương chờ đợi câu trả lời của mình, âm thanh nhu nhu mềm nhẹ nói.

-"Vâng"

------------------------------------------

Có ký ức trước đó Diệu Vy kể lại câu chuyện cứu người bên hồ, Sơ Nhi không gặp chút khó khăn gì khi "hồi tưởng" lại chuyện năm đó cùng Dư Huy.

Và rồi thuận lý thành chương, hai người từ từ tìm hiểu nhau, quen nhau.

Chẳng qua..

Cô không hề yêu Dư Huy mà thôi, cô đơn thuần muốn cướp tất cả mọi thứ của Diệu Vy, cho dù cướp xong cô nhàm chán sẽ vứt đi.

Kể cả Dư Huy.

.

.

Cô còn nhớ rõ cảm giác khẩn trương khi nhìn thấy Diệu Vy sững sờ khi lần đầu tiên Diệu Vy nhìn thấy Dư Huy trong nhà.

Cô lo sợ Diệu Vy sẽ nói lời "không nên nói", sợ Dư Huy sẽ nhận ra Diệu Vy.

Nhưng mà, có phải cô lo lắng điều thừa rồi không?

Đứa em gái đáng ghét của cô, từ năm bảy tuổi đã bắt đầu quái dị, không biết vì lý do gì mà ăn mặc quê mùa, đầu tóc bù xù, còn mang cặp kính rõ to kia nữa?

Với vóc dáng đó, Dư Huy sẽ nhận ra sao?

Đáp án là không, bởi vì anh hỏi : "người đó là ai?"

Người đó là ai?

Haha.

-"đó là em gái em nha" cô đã trả lời như vậy.

Đêm đó Diệu Vy không ăn cơm.

Mỗi lần cô cướp được thứ gì từ Diệu Vy, nó đều không ăn cơm như vậy, sau đó rất nhanh Diệu Vy sẽ trở lại bình thường.

Nhưng lần này, Diệu Vy không ăn cơm hai ngày. Ở lỳ trong phòng. Ba mẹ lo lắng ở bên ngoài.

Lúc đó, trong lòng cô nói không nên lời cảm giác.

Là hưng phấn vẫn là thoả mãn đâu?

Aha.. xem ra lần này cô cướp được thứ vô cùng quan trọng của nó nha.

Như vậy..

Cô có thể xem xét không cần bỏ rơi Dư Huy sớm.

Như những người...

Diệu Vy thích trước đó!

12. Chương 12 : Tai Nạn

Dư Huy cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay.
5h chiều.

Anh cho tay vào túi quần, giải tán đội bóng rổ.

Đứng dưới sân bóng ngẩng người chừng năm phút, Dư Huy ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ tầng hai thư viện.

Cửa vẫn đóng.

Dư Huy cúi đầu, không biết suy nghĩ gì.

.

.

RRRR..RRR..RR .. điện thoại di động của anh vang lên.

Dư Huy lôi nó ra, nhìn thấy cái tên trên đó thì hơi chần chừ, sau đó bắt máy.

-"..."

-"..."

Sau khi cúp máy, Dư Huy lần nữa trầm ngâm nhìn về cửa sổ, sau đó xoay người bước đi.

------------------------------

Dư Huy lái xe một mình vòng vòng trong thành phố.

Sơ Nhi huỷ cuộc hẹn hôm nay, nên anh không cần qua đón cô.

Chỉ còn hai tuần nữa, chị anh sẽ quay lại, anh sẽ rời đi nơi này trở lại công ty công tác. Ba anh vừa nãy đã gọi điện thúc giục rồi.

.

.

Bất chợt trời đổ cơn mưa to. Dư Huy nhìn màn mưa càng ngày càng nặng hạt tâm tình cũng theo đó nặng trĩu.

Chợt anh nhìn thấy bên đường một cảnh khiến anh sửng sốt.

Kia là Sơ Nhi?

Chỉ thấy bên kia đường, một cô gái đang dùng khăn tay lau nước trên mặt vì mưa cho chàng trai, mà chàng trai vô cùng sủng nịch hôn vào trán cô gái.

Xe lướt nhanh qua hai người, Dư Huy tâm trạng bàng hoàng ngoái đầu nhìn.

Trong mắt toàn bộ là không thể tin.

Anh chợt nghĩ đến tin nhắn lúc nãy Sơ Nhi gửi cho anh.

"A Huy, dì em bị bệnh, em phải vào bệnh viện, khi khác gặp nha anh"

Thì ra đây là "dì bị bệnh" đây sao?

Mãi ngước nhìn về phía sau, anh không chú ý mình vừa vượt đèn đỏ ngã tư đường, một chiếc xe tải bóp còi liên tục.

Khi Dư Huy nghe tiếng còi không dứt liên miên, hồi thần quay đầu nhìn lại đã không kịp!!!

Chỉ nghe một tiếng "Phanhhhhh...kéttt...kéttttt" đinh tai nhức óc, Dư Huy cảm thấy đau nhứt dữ dội, trước mắt nhất hắc liền mất đi ý thức.

-----------------------------------

Bệnh viện.

Phòng phẫu thuật đã tiến hành hơn sáu giờ và vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào.

Cảnh sát đang lấy lời khai tại hiện trường vụ tại nạn.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Dư ba, Dư mẹ, Sơ Nhi, Diệu Vy cùng vài đồng học người đứng người ngồi, kẻ đi đi lại lại lo lắng chờ đợi..

Sơ Nhi là hoảng loạn nhất, bởi vì cô gần như chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn.

Thậm chí cô còn có một suy nghĩ là... nguyên nhân có thể là do Dư Huy nhìn thấy cô cùng Lộ Phi tại bến xe bus..

Chiếc xe con của Dư Huy chui vào gầm xe tải nát bấy, nếu không phải Dư Huy kịp thời cúi người xuống hẳn là mất mạng tại chỗ.

Nhưng đôi mắt thì vô cùng thê thảm. Bác sĩ trong bước đầu xác định tình trạng bệnh nhân đã đưa ra chẩn đoán có rất nhiều mảnh vỡ thuỷ tinh cắt qua mặt anh, trong đó có hai mảnh đâm vào nhãn cầu gây thương tổn giác mạc.

Dư Huy...

..Rất có thể sẽ bị mù!!!

13. Chương 13 : Mù?

Diệu Vy khi nghe được tin tức này hoàn toàn sững sờ.
Đây ..chỉ là đùa phải không?

Rất tiếc không ai xung quanh cô cho cô biết được chuyện này là đùa cả..

Diệu Vy như người mất hồn nhìn không chớp mắt vào đèn phòng phẫu thuật.

Đã hơn sáu tiếng và chưa có dấu hiệu tắt.

Diệu Vy cúi đầu, tóc mái cùng chiếc kính to che đi cảm xúc trên gương mặt cô.

Lúc này, đầu cô rỗng tuếch, trong lòng không ngừng khủng hoảng.

Cô tự trấn an bản thân anh nhất định không có chuyện gì, nhưng lại phát hiện cả thân mình đang run lẩy bẩy.

-"Anh à... anh sẽ không sao đâu..phải không?" Diệu Vy lẩm nhẩm.

Đồng học đứng chờ đã lâu cũng gửi lời an ủi hỏi thăm sau đó lần lượt rút đi.

Trên hành lang chỉ còn lại vài người.

-"ô ô.." Sơ Nhi tiếng khóc rưng rức đột nhiên truyền đến. Mà ngồi một bên Lộ Phi nhanh chóng ôm cô vào lòng nhẹ vỗ về.

Diệu Vy không thể tin được nhìn qua..

Kia..

Lại là chuyện gì?

Vì sao Sơ Nhi lại để Lộ Phi ôm thế kia?

--------------------------

Diệu Vy không kịp suy nghĩ nhiều lắm vì đèn phòng phẫu thuật tắt lập tức câu đi sự chú ý của cô.

Cô lập tức đứng bật dậy hai bước làm một đi tới bên bác sĩ..

-"Bác sĩ...?!" Diệu Vy mở miệng định hỏi gì đó, lại phát hiện mình thế nhưng nghẹn ngào không thốt nên lời.

-"Bác sĩ, con ..tôi thế nào?" Dư mẹ nhào tới túm lấy tay của vị bác sĩ kia ngữ mang nước mắt đứt quãng nói.

-"bệnh nhân đã vượt qua nguy hiểm, gãy ba xương sườn, cũng may không tổn thương đến lá phổi. Tay phải cùng chân trái bị gãy, may tổng cộng ba mươi chín mũi tại các vị trí ngực, bụng, chân, tay và đùi... Cần tĩnh dưỡng ít nhất là nửa năm mới có thể hoàn toàn hồi phục.." Bác sĩ nói.

Còn chưa kịp để mọi người mừng rỡ ông lại nói một tin tức tàn nhẫn.

-"Tuy nhiên.. hai mắt của bệnh nhân rất có thể mất đi khả năng nhìn thấy, hay nói cách khác, bệnh nhân có khả năng 90% sẽ bị mù. Chỉ có cách phẫu thuật ghép giác mạc. Nhưng rất khó tìm được giác mạc tương thích." Bác sĩ thở dài, cũng nhịn không được có chút tiếc thương , cậu trai kia vẫn còn rất trẻ a..

Haizz, ông lắc đầu bước đi.

Mẹ Dư Huy còn chưa kịp mừng con trai không xảy ra chuyện đã bị tin dữ làm cho bất tỉnh, Dư ba nhanh chóng ôm Dư mẹ vào phòng nghỉ.

Ngoài phòng yên lặng đến dị thường, thậm chí mọi người có thể nghe được hô hấp lẫn nhau.

-"không thể nào.." Sơ Nhi thì thào.

Lộ Phi ôm chặt cô hơn.

Mà Diệu Vy chỉ im lặng đứng đó.

Phòng phẫu thuật mở toang, giường bệnh bên trong được đưa ra.

Diệu Vy nhìn anh nằm trên giường bệnh, làn da tái nhợt, ánh mắt đen láy phát sáng tinh anh kia nay bị che lại bởi nhiều lớp băng y tế dày. Anh hô hấp oxi, bàn tay đâm chằng chịt ống kim truyền dịch. Trên tay luy luy vết thương lớn nhỏ.

Một chàng trai rạng rỡ dưới ánh mặt trời bây giờ yên tĩnh nằm đó, trở nên mất đi sức sống.

-------------------------

14. Chương 14 : Chia Tay?!

Ngày hôm sau.
Dư Huy tỉnh lại.

Trước mắt tối đen như mực khiến Dư Huy kinh ngạc, anh cử động thân mình lại phát hiện toàn thân vô lực.

Hơn nữa tay và chân, ngực cũng như bụng ẩn ẩn truyền đến cơn đau bén nhọn khiến anh nhịn không được hít một ngụm lãnh khí, hết cách, anh mở miệng gọi.

-"dì Hà" âm thanh khàn khàn.

Không có ai trả lời. Dư Huy nhíu mày , gọi lại lần nữa.

Dì Hà là người giúp việc của Dư gia.

.

.

Dư ba Dư mẹ ra ngoài đổi nước biển, vừa vào đến cửa nghe Dư Huy gọi liền mừng rỡ đi nhanh đến.

-"Huy à, con thấy sao rồi, có muốn uống nước không?" Dư mẹ vội vàng hỏi.

-"mẹ?" Dư Huy kinh ngạc, vì sao mẹ lại ở nơi này a?

Bất quá, trước hết cần giải quyết một chuyện, anh mở miệng.

-"Mẹ mở đèn lên cho con, vì sao trời đã tối mà nhà lại để tối đen như mực thế này? Hệ thống đèn điện có vấn đề sao?" Anh hỏi.

Thực ra nếu không phải hiện tại tay chân vô lực không thể nhúc nhích anh cũng không phải nói nhiều như vậy a.

Dư mẹ nghe xong nước mắt trực tiếp trào ra. Mà Dư ba khuôn mặt cũng ảm đạm.

Dư Huy nghe được tiếng nghẹn ngào nức nở nho nhỏ của mẹ thì ngạc nhiên, đây là làm sao ?

-"có chuyện gì sao mẹ?" anh một bên lo lắng hỏi, một bên âm thầm sử dụng lực dịch chuyển bàn tay, chết tiệt, vì sao tay chân lại không có chút sức lực nào?

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra.

Sơ Nhi bước vào, ánh mắt đảo qua, khi thấy Dư Huy đã tỉnh lại liền mừng rỡ đi lại lên tiếng.

-"Dư Huy, anh đã tỉnh a?"

Dư Huy nghe âm thanh liền biết là Sơ Nhi, anh mỉm cười đang định đáp lại thì đột nhiên một loạt ký ức dũng mãnh tràn vào đầu óc khiến anh thống khổ kêu rên.

Trong loạt ký ức đó có hình ảnh đôi nam nữ ân ái tại bến xe bus, có chiếc xe tải đâm sầm vào anh..

-"Đi ...ra" anh thống khổ suy yếu nói.

-"A Huy, con làm sao?" Dư mẹ sợ hãi, Dư ba vội ấn chuông gọi bác sĩ.

-" Mau... kêu cô ta.. đi ra ngoài" Dư Huy đau đớn gằn từng chữ.

Sơ Nhi kinh ngạc nhìn anh.

-"Huy à?!"

-"đi..ra" Dư Huy lặp lại,âm thanh yếu ớt.

Dư Mẹ hoảng sợ vội kéo cánh tay Sơ Nhi ý bảo cô đi ra ngoài.

Sơ Nhi cắn môi xoay người rời đi.

Ở khi nghe được âm thanh đóng cửa Dư Huy lúc này mới bình tĩnh lại được.

Tim anh đau đớn không thôi. Mặc dù trước đó anh tìm cô vì muốn trả ơn, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô lần nữa trước siêu thị, nhìn cô cho mèo hoang bên đường sữa tâm anh mềm mại, dường như lúc đó anh đã yêu cô, cái gọi là nhất kiến chung tình là như vậy đi?

Mặc dù sau này gặp lại, tính cách cô có chút thay đổi, ngoại hình cũng trở nên giống những cô gái khác bôi bôi trét trét, nhưng anh vẫn thương cô.

Cho nên, anh thật sự không thể chấp nhận cô lừa dối anh..

Anh thậm chí nghĩ đến chia tay...

15. Chương 15 : Nằm Viện

Hạ Sơ Nhi đứng ngoài phòng bệnh, có chút không cam lòng nhìn cà mèn cháo mà sáng sớm cô đã nhờ mẹ nấu nhừ.
Khi nhìn thấy Dư ba cùng Dư mẹ cùng bác sĩ đi ra ngoài Sơ Nhi liền đi theo, định mang cà mèn trên tay đi lên xoát hảo cảm, thì chợt nghe bác sĩ nhắc đến tình trạng của Dư Huy.

Không biết vì sao cô lại dừng chân nép vào góc gần đó, lắng nghe.

Cô không nghĩ mình lại nghe được một tin tức vô cùng kinh ngạc.

Dư Huy khả năng sẽ không bao giờ lấy lại được thị giác?! Cho dù ghép mắt cũng chỉ có tỉ lệ thành công rất nhỏ.

Lúc trước chẳng phải nói là vẫn có cơ hội sao?

Nhưng..

Nếu nói như vậy, chẳng phải đồng nghĩa Dư Huy từ nay sẽ trở nên ..vô dụng?

Một người mù thì có thể làm gì?

Đừng nói không có khả năng thừa kế công ty, không có khả năng làm việc thậm chí cả những việc cơ bản nhất cũng phải người khác đến chiếu cố.

Cho dù Dư gia là gia đình có địa vị, nhưng lấy một người vô dụng ngay cả bản thân cũng không có khả năng chiếu cố tốt làm bạn đời là một sự lựa chọn ngu xuẩn.

Đó là một gánh nặng.

Sơ Nhi nửa gương mặt chìm vào bóng râm, không rõ biểu tình.

Trong lòng cô đã có quyết định.

Sơ Nhi cúi đầu nhìn tay mình, sau đó giơ lên cao, nhẹ thả cà mèn cháo vào sọt rác, sau đó xoay người rời khỏi bệnh viện.

.

.

.

Sơ Nhi vừa rời đi, thì Diệu Vy đi tới.

Khi Diệu Vy định gõ cửa phòng bệnh vì bàn tay trên không trung chợt dừng lại.

Cô phải nói gì khi đến thăm anh đây?

Diệu Vy thở dài, gõ cửa phòng bệnh.

Có lẽ anh đã ngủ nên không có trả lời, vì vậy cô mở cửa đi vào.

Thả nhẹ bước chân, cô đặt cà mèn cháo buổi sáng chính cô dậy sớm nấu cho anh lên bàn, nhẹ kéo chiếc ghế lại cạnh giường, sau đó ngồi xuống nhìn anh.

Hơn nửa gương mặt anh bị che bởi lớp gạc trắng muốt, đôi mắt tinh anh kia giờ cũng không lại sáng như viên ngọc.

Anh nằm đó, an tĩnh, yếu ớt.

Diệu Vy nhìn anh, nhìn đến lúc hai mắt nhoè đi mới phát hiện cô đã khóc.

Vì sao một chàng trai năng động vui vẻ hiện tại lại bị như thế này?

Cô đứng dậy, cúi người xuống gần anh, nhẹ chạm vào làn môi khô khốc.

-"Dư Huy à, nếu được, em ước gì người bị tai nạn là em... như vậy anh sẽ không phải nằm một chỗ như thế này." Diệu Vy thì thào.

Cô nhìn anh thêm một lúc, mới rời đi.

Vài phút sau Dư ba cùng Dư mẹ trở lại, mà Dư Huy cũng đã tỉnh.

-----------------------------------

16. Chương 16 : Cháo Của Ai?

Dư mẹ bước chân vào phòng hai mắt đỏ hoe, vừa khép cửa lại, bà chợt nhớ ra một chuyện.
Bởi vì lúc nãy bác sĩ đột ngột thông báo tin xấu nên bà đã quên nước đã đổi tốt tại nhà thuốc.

Bà lôi điện thoại gọi điện cho Dư ba dặn dò mang thuốc vừa xong thì nghe được Dư Huy lên tiếng.

-"mẹ?" anh dò hỏi.

Anh cũng vừa tỉnh dậy, cảm thấy có người vào phòng, sau lại nghe Dư mẹ gọi Dư ba nên biết người đến là ai.

-"Ân, là mẹ."

Bà tiến đến bên giường nắm lấy tay anh nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lúc nãy bởi vì Dư Huy quá kích động nên bác sĩ đã tiêm một mũi an thần liều nhẹ, hiện tại thuốc hết tác dụng nên Dư Huy tỉnh lại.

-"mẹ, mắt.. của con làm sao thế này? Ai bịt mắt con làm gì? Con khó chịu, mẹ giúp con gỡ bỏ nó với"

Dư Huy âm thanh mang theo một chút hoảng hốt cùng bất an.

Lúc nãy anh vẫn nghĩ là hệ thống điện có vấn đề, sau lại nghe giọng Sơ Nhi mà nhất thời kích động bị tiêm một mũi an thần mất đi ý thức.

Hiện tại mới phát hiện, không phải đèn có vấn đề mà là trước mắt anh bịt kín một tầng lớp vải.

-"Huy à, tai nạn để lại vết thương cần phải băng lại bằng gạc a. Con gắng chịu một thời gian" Dư mẹ cố gắng để giọng mình thật bình thường ,từ ái nói với Dư Huy.

-"mẹ không cần giấu con, có phải vụ tai nạn làm mắt con không còn nhìn thấy ánh sáng nữa phải không?" Dư Huy trở tay nắm chặt lấy tay bà.. thậm chí bàn tay giấu không được run rẩy.

Dư mẹ im lặng chấm nước mắt.

-"nói ngốc cái gì vậy. Không có việc gì, nghỉ ngơi rồi sẽ hồi phục" bà nén nước mắt nói.

-"...." Dư Huy trầm mặc.

Nếu mẹ anh đã nói như vậy có lẽ là anh quá lo lắng rồi. Tâm theo đó cũng bình tĩnh lại.

-"ngoan, có đói không? mẹ sẽ đi mua ít cháo về cho con" Dư mẹ nắm lấy tay anh nhẹ nói.

Chợt bà nhìn thấy trên đầu tủ đặt một cái cà mèn giữ nhiệt.

Bà rời khỏi giường, đứng dậy, tiến lên nắm lấy cà mèn mở nắp ra, khi thấy được bên trong là gì thì có chút ngạc nhiên.

-"di... nơi này có cà mèn cháo này, lúc nãy mẹ ra ngoài có ai vào thăm con sao?" Dư mẹ hướng Dư Huy hỏi. Lúc sáng vẫn chưa có.

-"Lúc đó con vẫn chưa tỉnh.. nên không rõ mẹ à" Dư Huy trả lời.

-"À phải rồi, chắc của con bé Sơ Nhi, lúc sáng thấy nó mang cà mèn đến nơi này. Là cháo cải con thích nhất này, con bé thật tốt" Dư mẹ nhìn cà mèn cháo như chợt nhớ ra điều gì, nói tiếp:

-"lúc nãy mẹ thấy nó ra khỏi phòng đứng khóc, con làm chi to tiếng với nó? hai đứa cãi nhau sao?" Dư mẹ thắc mắc.

Dư Huy im lặng không trả lời. Anh vẫn chưa nói nguyên nhân vụ tai nạn cho ba mẹ.

Sơ Nhi...

-"mang cháo đổ đi mẹ" giọng anh lạnh tanh.

-----------------------------

17. Chương 17 : Tôi Đối Với Em Không Tốt Sao?

Hai ngày sau.
Từ ngày hôm đó, Sơ Nhi không lại xuất hiện tại bệnh viện.

Người đến thăm có kẻ chia buồn, có kẻ than thở, đau lòng, hoặc giả ý cảm thương... Dư Huy đều câu được câu không có lệ cảm tạ.

Nhưng không một ai biết hai ngày luôn có một cô gái chỉ đứng từ bên ngoài phòng nhìn anh bình phục, sau đó lặng lẽ xoay người rời đi.

.

.

.

Tối hôm đó.

"Cốc Cốc"

-"vào đi" Dư Huy lên tiếng, hiện tại anh đã có thể hơi cử động, dù chỉ một chút thôi.

Nghe tiếng gõ cửa , anh hơi động thân mình ý đồ gượng dậy.

Một mùi thơm dần lan toả trong phòng. Dư Huy có lẽ mắt bị vây không nhìn thấy được nên các giác quan còn lại phá lệ rõ ràng.

Mùi hương này là..

Sơ Nhi!!

Cảm nhận Sơ Nhi tiến lại gần mình, Dư Huy trong lòng ngũ vị hỗn tạp, vừa vui mừng vừa khó nghĩ.

Hai ngày qua anh đặc biệt tưởng (nhớ) đến lúc nhìn thấy cô tại hẻm nhỏ trước siêu thị.

-----------------------------

Khi đó gương mặt cô nhu hoà vô cùng cho mèo uống sữa, trên người cô toát ra vẻ dịu dàng khiến anh nhìn không rời mắt.

Con mèo đó anh biết, vì anh vẫn thường cho đồ nó ăn, Dư Huy nhìn trên tay mình số thức ăn cho mèo có chút bất đắc dĩ, hiện tại không ngờ có người còn sớm hơn cả anh cho nó ăn.

Dư Huy dời tầm mắt từ túi thức ăn trên tay mình, ngẩng đầu nhìn, đang tính toán như thế nào tiến lên một bước định nhân dịp "tình cờ" chạm mặt cùng mĩ nhân thì đột nhiên phát hiện cô đã đi xa từ lúc nào.

Cũng không kịp nghĩ ngợi Dư Huy cứ thế liền đuổi theo, lại mất dấu sau đó.

Anh thất vọng xoay lại chỗ con mèo.

Anh ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nó, lẩm bẩm.

-"mày thế mà có phúc hơn tao..aizzz, mỹ nhân trước mắt lại làm cho chạy a..

------------------kết thúc hồi tưởng---------------------------------

Dư Huy nín thở chờ cô mở miệng.

Một lúc sau, vẫn không thấy có động tĩnh gì? Không lẽ cô đi rồi?

Trong lúc anh rối rắm thì:

-"Dư Huy" Sơ Nhi lên tiếng.

Dư Huy nghe giọng cô bản năng ngẩng đầu nhìn cô, đã hai ngày anh không thấy cô , sau đó chợt nhớ ra mình bị tai nạn, phải dùng gạc bịt vết thương không nhìn thấy gì.

Chút nhớ thương Sơ Nhi thoáng chốc bị phẫn nộ thay thế. Giọng anh lạnh tanh.

-"em đến đây làm gì?"

-"Huy, anh tại sao lại đối xử với em như vậy?" Sơ Nhi giọng mang khổ sở trả lời, nhưng nếu Dư Huy có thể nhìn thấy anh sẽ phát hiện trong đáy mắt Sơ Nhi là một mảnh bình tĩnh , lạnh nhạt.

Dư Huy nghe Sơ Nhi buồn giọng chợt đau lòng. Nhưng nhớ đến màn ân ái của hai người , cơn tức lại trào lên.

-"em lại còn hỏi tôi? sao em không tự hỏi bản thân mình? Em đã làm chuyện gì có lỗi với tôi?" Dư Huy có chút kích động lớn tiếng chất vấn.

-"Sơ Nhi..." Dư Huy đau đớn, ngập ngừng.

-"Tôi ..đối xử với em không tốt sao?" Cho nên em mới phản bội lại tôi? Ngã vào vòng tay người khác?

-------------------------------

18. Chương 18 : Kích Động

Hạ Sơ Nhi gương mặt trắng bệch.
Tuy cô đã đoán sơ sơ qua nguyên nhân tai nạn có thể bởi vì mình, nhưng hiện tại nghe chính anh nói, cô vẫn có chút kinh hoảng cùng tội lỗi.

-"Anh..anh nói gì vậy? Anh đối với em đương nhiên tốt lắm." Chỉ là em không yêu anh mà thôi.

-"Vậy thì tại sao em lừa dối tôi??" Dư Huy bắt đầu có chút khống chế không được tâm tình, ngực đau như bị ai đâm chọc, đau bởi vết thương lồng ngực nơi thể xác, đau cả vết thương bị phản bội đang rỉ máu nơi linh hồn.

-"Tại sao? Tại sao em lừa dối tôi..A..hh"

Dư Huy thân người chỉ có thể nhẹ cử động, hiện tại anh gập thân người lại, vết thương cứ thế mà chảy máu.

Sơ Nhi hoảng hốt, định tiến đến nhấn chương gọi bác sĩ.

-"không ..được ...gọi" như phát hiện hành động của Sơ Nhi là làm gì, Dư Huy khí nhọc gằn từng tiếng.

-"Huy à, em.. em xin lỗi" Sơ Nhi oà khóc, là thật sự khóc, bởi vì vết máu đã thấm ra ngoài băng gạc nở rộ những vòng tròn như những đoá hoa màu đỏ.

-"...xin lỗi? Tôi cần em xin lỗi sao?" Dư Huy cười lạnh.

-"Huy à, mắt của anh cho dù về sau lại không còn cơ hội nhìn thấy, anh cũng phải cố gắng lên." Sơ Nhi nức nở.

-"...Cô..cô nói cái gì?" Dư Huy bắt được từ quan trọng.

Không còn cơ hội nhìn thấy?

Nghĩa là anh bị ...mù vĩnh viễn?

Như ..thế nào..có..thể.

-"Cô..nói dối" Dư Huy nhẹ thở một hơi.

-"Dư Huy à,..anh??" chẳng lẽ anh chưa biết? Sơ Nhi giọng run run.

-"Cút..cô cút ra ngoài cho tôi" Dư Huy đột nhiên gầm lên.

-"Dư Huy, anh muốn gì? anh lại đuổi em đi lần nữa? Em không đi Em là bạn gái anh, những lúc thế này em sẽ ở bên anh" Sơ Nhi trong lòng mừng thầm, còn một chút, chỉ thiếu một chút. Giọng vô cùng kiên định.

-"Haha.. bạn gái? Từ lúc cô để người kia hôn cô, cô đã phản bội tình cảm của chúng ta rồi.."

-"Chúng ta chia tay đi." Dư Huy trầm tĩnh lạnh nhạt nói.

Thành công...

Sơ Nhi môi nhếch lên một chút độ cong.

-"anh.. sao anh có thể nói với em như vậy? Chia tay thì chia tay, anh sống thật tốt vào" Sơ Nhi giọng không thể tin cùng kinh ngạc nghẹn ngào thốt lên, sau đó như là không chịu nổi đả kích, khóc lên rồi xông ra ngoài.

Dư Huy nghe cô khóc tâm đau như cắt. Nhưng lý trí anh lại không cho phép anh tha thứ cho cô. Anh nhịn xuống ý muốn kêu cô lại.

Anh không muốn nhìn thấy đôi mắt màu nâu ngày đó làn đầu tiên nhìn thấy đã khiến anh yêu cô vương nước mắt.

Thế nhưng, cô đã phản bội anh!!!!

-" AAAAAAAAAAAAA .." Dư Huy kích động gầm lên.

Tại sao lại đối xử với anh như vậy?

Anh khó nhọc nâng hai tay lên, chạm vào lớp băng gạc trên gương mặt, sờ soạng, sau đó giật mạnh xuống.

Không...

Không.. thấy... gì cả....

Toàn là một màn đêm tĩnh mịch..

Dư Huy đau khổ đến không thở nổi, hai tay run run không ngừng sờ soạn hai mắt..

Không có bất kỳ thứ gì che đậy nữa?

Nhưng anh.. vẫn không thấy gì..

-"Ah.." Dư Huy cười, nước mắt tràn ra.. giàn giụa cả gương mặt anh.

19. Chương 19 : Chị Và Anh Ta Kết Thúc Rồi!!!

Ba ngày sau.
Dư gia.

RRRR..RRRR..RRRRRR

-"alo?"

-" Bác là mẹ của Dư Huy, đây là số điện thoại Hạ gia phải không?"

-" vâng, con chào bác ạ"

-"Sơ Nhi đấy à, con đang ở đâu? Dư Huy nó xảy ra vấn đề, con đến ngay được không?" Giọng Dư mẹ gấp gáp truyền đến.

-"dạ không..con là..sao cơ? Dư Huy anh ấy làm sao ạ?"

-"một lời không thể nói hết, con đến bệnh viện ngay được không?"

-"vâng ạ"

Cúp máy, Diệu Vy thẫn thờ, sau đó đột nhiên giật mình, đặt điện thoại lại vị trí bàn, Diệu Vy bước chân nhanh vào phòng Sơ Nhi.

-"chị à, Mẹ Dư Huy tiền bối vừa gọi điện, nói tình trạng Dư Huy tiền bối có vấn đề, mong chị đến bệnh viện một chuyến"

Diệu Vy nhìn Sơ Nhi ngồi trước bàn trang điểm đưa tay chải masscara lông mi vội vàng thông báo.

Nào ngờ, chị cô lại chẳng mảy may để tâm, tiếp tục công việc trên tay mình.

Sau khi hoàn thành mới nghiêng mặt bên trái, rồi lại nghiêng mặt bên phải nhìn xem đã đạt chưa, sau đó mới nhẹ nói một câu:

-"không đi" một bên nói, một bên cầm lấy cây son đỏ, chuẩn bị vẽ lên môi.

-"chị?" Diệu Vy kinh ngạc.

-"sắp tới chị có hẹn cùng Lộ Phi đi xem phim, không rảnh" Tô xong son môi, hài lòng nhìn mình trong gương, thu dọn đồ trang điểm cho vào hộc tủ.

Xong đâu vào đó mới chậm rãi đứng dậy, lấy túi xách sau đó xoay người nhìn Diệu Vy nói.

-"Lộ Phi?? Ý chị là gì? Dư Huy tiền bối là người yêu của chị, hiện tại anh ấy bị như vậy chị lại đi hẹn hò cùng nam nhân khác?" Diệu Vy tức giận chất vấn.

-"Chị cùng Dư Huy đã chia tay rồi" Sơ Nhi nhìn Diệu Vy không quá cảm xúc nói.

-"cho nên, anh ta như thế nào.. lại liên quan gì đến chị?" môi đỏ lộ ra một nụ cười thản nhiên.

Cô tiến tới gần Diệu Vy, gần như chạm vào nhau, mở miệng nhỏ giọng bên tai cô.

-"nhưng mà em nha...không phải yêu anh ta sao? Vậy em đi đi..hahaha" Sơ Nhi đưa tay vuốt ve gương mặt của Diệu Vy, cười to, sau đó đi ra ngoài.

Đúng vậy, từ đầu đến cuối chỉ có em yêu anh ta thôi. Chị không hề yêu anh ta. Quen anh ta chẳng qua không cam tâm em trải qua ngày tốt hơn chị mà thôi. Sơ Nhi châm chọc nghĩ.

Tính ra cũng hơi tiếc, gương mặt đó, tài năng đó, gia cảnh đó, nếu không phải bị mù không chừng cô có thể cứ vậy làm vợ anh ta đi.

Chẳng qua, đời sao? Không có nếu.

Sơ Nhi đã quên vì đâu mà Dư Huy mất đi đôi mắt.

Sơ Nhi bước đi, để lại trong phòng Diệu Vy sững sờ..

Chị và anh đã chia tay?

Như vậy,.. ngay trong lúc anh cần chị bên cạnh nhất?

Sao chị lại có thể như vậy?

---------------------------------

20. Chương 20: Thế Thân

Diệu Vy ngồi yên lặng trong phòng. Ánh mắt đặt ngoài cửa sổ.
Như nghĩ đến điều gì, Diệu Vy đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống.

Cô đưa tay gỡ từng bím tóc được tết cẩn thận hai bên vai.

Lại tháo xuống kính mắt.

Hai tay hơi chần chừ, khẽ nắm chặt, sau đó dần buông lỏng, từ từ đưa lên trán, vén lên tóc mái dài che gần hết đôi mắt.

Một đôi mắt nâu sầm mê người hiện ra theo từng lọn tóc được gạt sang một bên.

Mi thanh mục tú, làn da trắng nõn, non mềm, gương mặt mịn màng, môi hồng phớt nhẹ, quỳnh mũi nhỏ xinh.

Không thể nghi ngờ, đây chính là gương mặt của Sơ Nhi khi chưa trang điểm.

Diệu Vy nhìn mình trong gương.

Thật giống!!

Ngay cả cô còn không thể nhìn ra điểm nào khác biệt, nói chi người ngoài??

Ngồi ngây người nhìn mình trong gương một lát, Diệu Vy đưa tay nhẹ kéo hộc tủ ra, nắm lấy một cây kéo giơ lên trước mặt.

Nhớ lại chiều dài mái tóc của Sơ Nhi, Diệu Vy không thương tiếc một đường kéo liền cắt ngắn, ngay lập tức mái tóc cô từ dài đến thắt lưng biến thành dài đến nửa lưng áo.

Tóc mái cũng được cắt ngắn lên đến chân mày, lộ ra đôi mắt đẹp đẽ.

Cô nhìn tóc mình loà xoà dưới nền nhà ánh mắt không rõ suy nghĩ gì.

Lại nhìn mình trong gương, Diệu Vy như đã quyêt định xong điều gì ánh mắt trở nên kiên định.

Dọn dẹp một chút, cô lấy chiếc áo khoát mặc vào đi ra khỏi phòng.

-"Sơ Nhi đi ra ngoài à con?" Hạ mẹ nhìn thấy Diệu Vy cười hiền lành lên tiếng.

-"vâng ạ" Diệu Vy chua xót trả lời.

Nhìn xem, mẹ cô còn không thể nhận ra cô, thấy không? Hoặc là nói, ngay từ đầu mẹ chưa từng để ý đến cô a..

Mà thôi, cũng đã quen, không phải sao?!

Diệu Vy xoay người đi ra cửa.

Hạ mẹ nhìn theo tổng cảm thấy hôm nay Sơ Nhi có chút khác thường.

---------------------------------

Bệnh viện.

-" Sơ Nhi, con đến rồi à?" mẹ Dư Huy mắt đỏ hoe ngồi ngoài cửa phòng, nhìn thấy Diệu Vy liền mừng rỡ đứng dậy đi đến trước mặt cô.

-"con chào bác." Diệu Vy nhẹ mỉm cười.

-"ừ ừ, đến là tốt rồi, ba Dư Huy công tác đột xuất, hiện đang ở nước ngoài một tuần sau mới về, một mình bác ở đây trông coi tiểu Huy, theo từ ba ngày trước đây Dư Huy tính tình đột nhiên có vấn đề, mình bác không biết làm sao cả" Dư mẹ vừa khóc vừa nói.

-"anh làm sao vậy bác?" Diệu Vy lo lắng hỏi.

-"bác cũng không biết, ba ngày trước bác đi làm thủ tục tại bàn tiếp tân của bệnh viện, tiểu Huy nằm nghỉ trong phòng, không biết vì sao khi bác quay lại tiểu Huy lại nằm dưới đất bất tỉnh, máu từ vết thương rỉ ra rất nhiều, mà gạc che mắt lại bị tháo bỏ.."

-"bác hoảng sợ vội gọi bác sĩ, bác sĩ nói tiểu Huy quá độ kích động nên ngất đi.."

-"Sau đó tiểu Huy tỉnh lại, liền bắt đầu thẫn thờ, không ăn không uống, đã hai ngày rồi, tuy có truyền dinh dưỡng nhưng cơ thể nó làm sao chịu nổi đây?" Dư mẹ khóc nấc lên từng tiếng.

-"bác không biết phải làm sao, đột nhiên nhớ đến cháu, nếu là cháu tuểu Huy nhất định sẽ nghe lời, bác cầu xin cháu, hãy cứu giúp tiểu Huy a"

----------------------------------

21. Chương 21 : Tôi Chăm Sóc Anh!

Dư Huy yên lặng nằm trên giường, đôi mắt đã tháo băng gạc, ảm đạm không chút ánh sáng nhìn trần nhà.
Làn da tái nhợt không chút huyết sắc lộ vẻ yếu ớt, đôi môi khô nứt.

Chưa đầy một tuần trông anh gầy hẳn ra, xung quanh anh không khí tịch liêu cô đọng.

Diệu Vy đau lòng đến trào nước mắt trước tình trạng của anh. Chỉ mới hai ngày cô không đến thăm anh mà thôi, mà sao đến nông nỗi này?

Bởi vì hai ngày gần đây Sơ Nhi luôn đi ra ngoài, nên cô tưởng Sơ Nhi vào bệnh viện ở cùng anh, vì vậy cô không đến bệnh viện.

Chỉ hai ngày mà thôi, hiện tại cô thậm chí thấy được hơi thở chán chường bỏ mặc sống chết của anh.

Hít một hơi thật sâu, cô bước lại gần anh.

Cẩn thận mà máy móc vươn tay ra, khẽ chạm vào mặt anh.

Bàn tay cô vì đi ngoài đường lành lạnh áp lên má anh.

Dư Huy vì có người chạm vào mình và bị chút lạnh lẽo của tay cô thu hút sự chú ý.

Anh từ từ đưa tay lên bàn tay đang đặt trên mặt nắm lấy. Rất nhỏ và mềm mại không xương.

Tay con gái?

-"Ai vậy?"anh thắc mắc mở miệng hỏi, giọng nói vì lâu không mở miệng mà trở nên khàn đục.

-"Là em." Diệu Vy trả lời.

Ngay lập tức Dư Huy buông tay cô ra, khuôn mặt trở lại lạnh như băng hàn.

-"cô lại đến đây làm gì? cười nhạo tôi? hay là thương hại?" Anh cười lạnh.

-"Nghe nói thiếu tôi, anh dở sống dở chết, nên tôi đến xem anh đây" Diệu Vy cười đùa, mở miệng.

-"vậy hẳn là cô đã thoả mãn?" Dư Huy đè nén cảm giác đau lòng vừa bị trỗi dậy bởi câu nói vô tình của Sơ Nhi.

-"Haha, nhìn xem, Dư Huy vương tử, Dư Huy huấn luyện viên, hoặc là nói.. Dư Huy tổng tài, hiện tại có biết bao nhiêu đáng thương? Ngay cả bản thân cũng chăm sóc không xong để thê thảm như thế này?" Diệu Vy kề sát vào anh châm chọc nói.

-"cô..ah..." Dư Huy nghiêng người né tránh khỏi sự tiếp cận của Diệu Vy, lại khiến vết thương nơi ngực bị động nhất thời thở không ra hơi, đau đớn rên rỉ.

Diệu Vy hoảng hốt chìa tay ra định đỡ anh nhưng lại do dự sau đó rụt lại.

Không thể, nếu không mọi thứ sẽ sụp đổ.

-"Sao vậy? đau sao? nhìn xem, ngoài rên rỉ ra anh có thể làm gì?" Diệu Vy tiếp tục trào phúng.

-"cút ra ngoài" Dư Huy rống giận.

-" tôi không đi" Diệu Vy nâng cằm anh lên tiến đến gần anh nói.

-"từ hôm nay do tôi chăm sóc anh"

-"Tất cả mọi việc, ăn uống, vệ sinh..." Khi nói đến vệ sinh, Diệu Vy dừng một chút, Dư Huy phẫn nộ nên không nghe được cái gì khác thường, rất nhanh Diệu Vy lấy lại bình tĩnh. Cô nói tiếp.

-"hoặc là anh nhanh chóng hồi phục thoát khỏi sự kiềm cặp của tôi, hoặc là.. cả đời như vậy. Ah..Hay là anh vẫn thương tôi? muốn cùng tôi chung với nhau cả đời?"

-"Cô... " Dư Huy nghẹn lời.

22. Chương 22: Em Dày Vò Tôi Đến Bao Giờ?

Thấy Dư Huy im lặng không trả lời, trong lòng cô ẩn ẩn đau đớn.
Xem ra là còn đi..

Thì ra anh yêu chị đến như vậy. Diệu Vy đến gần anh hơn.

-"Như thế nào? Anh còn yêu tôi?" Diệu Vy hít một hơi, hồi phục tinh thần, chuyển giọng chế nhạo.

-"Đủ, Sơ Nhi, tôi không muốn nghe giọng cô thêm chút nào nữa, cô về đi" Dư Huy nhịn xuống cảm giác bi ai trong lồng ngực trầm giọng nói.

-"tôi sẽ ở đến khi nào anh có thể tự tay đẩy tôi ra khỏi phòng. Còn hiện tại, chậc chậc, tay gãy thế này, chân gãy thế kia..." Dư Vy đưa tay chỉ chỉ vào tay, vào chân anh.

-"Đủ rồi , tôi thê thảm như vậy cô còn ở đây làm gì? Tình nhân của cô đâu? Vì sao không thấy tới?" Anh châm chọc cười.

-"Tôi muốn ở thì sẽ ở, hiện tại anh đuổi được tôi sao?" Diệu Vy nói.

Dư Huy đột nhiên trầm lặng.

-"Sơ Nhi, em về đi, hãy để tôi yên" Anh nói, rất nhạt.

-"Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi.. sẽ chăm sóc anh" Diệu Vy lặp lại.

-"tôi không cần" Dư Huy lớn tiếng

-"anh cần" Diệu Vy không thua kém.

-"..." Dư Huy ngẩng ra,hé miệng sẽ nói tiếp..

-"Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài một lát"không đợi Dư Huy nói thêm gì nữa, Diệu Vy xoay người mở cửa bước ra ngoài.

Dư Huy cứ như vậy há hốc miệng sau đó lại ngậm miệng lại..

.

.

Khép lại cửa phòng, Diệu Vy trượt dài theo cánh cửa, cô ngồi xổm ngay tại đó hai mắt ngấn lệ.

Dư Huy à, xin lỗi anh, em chỉ có thể nói những lời vô tình như vậy kích động tự tôn nơi anh, khiến anh tìm lại được ham muốn sống.

.

.

.

Trong phòng, Dư Huy nằm trên giường không nói lời nào, hai mắt vô thần vẫn nhìn chằm chằm trần nhà.

-"Sơ Nhi à, em còn định hành hạ tôi bao lâu nữa đây?" Dư Huy lẩm bẩm, một giọt nước mắt lăn dài, trượt từ hốc mắt tràn xuống hai má và biến mất trên chiếc gối.

Trong phòng vang nhẹ tiếng thở dài.

---------------------------------------

Diệu Vy nghe trong phòng đã yên ắng trở lại, biết anh đã nghỉ ngơi.

Cô nhẹ lắc đầu, lau đi nước mắt.

Có lẽ anh đã đói, phải đi nấu gì đó cho anh ăn.

Bất chợt, một túi khăn giấy được chìa ra trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu lên nhìn.

Đó là một chàng trai trẻ, mái tóc màu vàng kim như những sợi tơ vàng mềm mại rủ xuống mép tai, một đôi mắt màu lam xanh như biển cả. Môi hồng răng trắng, mặc chế phục màu trắng của bệnh viện.

-"cảm ơn" cô tiếp nhận khăn giấy, lau nước mắt.

-"vì sao chị khóc?" cậu trai trẻ vẫn không đi mà ngồi xổm xuống trước mặt cô, ôn nhu hỏi, thanh âm đặc biệt mềm mại như mái tóc của cậu vậy.

-"không có gì, cảm ơn cậu đã quan tâm" Diệu Vy cười nhẹ cũng không nói thêm gì, đứng dậy xoay người rời đi.

Chàng trai trẻ cứ đứng đó nhìn theo cho đến khi cô rẽ vào cuối hành lang, mới xoay người dọc theo con đường cũ trở lại phòng mình.

Một người mặc áo vest đen theo sau, cúi đầu.

-"cậu chủ, thủ tục xuất viện đã làm xong, chúng ta có thể đi được rồi"

-"hoãn lại đi, ta muốn ở lại thêm một thời gian" một giọng lạnh nhạt vang lên.

-"cậu chủ?" thư kí khó hiểu hoán một tiếng.

Cậu trai trẻ ném một cái nhìn qua, thư ký lập tức im miệng.

-"đã rõ" thư ký xoay người đi ra khỏi phòng.

Còn lại một mình chàng trai trong phòng với ánh mắt sâu xa suy nghĩ.

-------------------------------------------

23. Chương 23: Sở Lộ Dã

Trong phòng bệnh vip.
Một nam nhân trẻ tuổi ngồi trên ghế, một bàn tay nhịp nhàng gõ nhẹ trên mặt bàn, tay kia nắm một xấp tài liệu.

Một đầu vàng kim mái tóc, tròng mắt như hải, mũi cao như đao tước, làn môi tà tứ khiến nam nhân như bước ra từ tranh vẽ.

Người này cười đến yêu nghiệt, nhưng ẩn sâu trong nụ cười là trái tim bằng đá lạnh như băng.

Sở Lộ Dã là tên hắn.

.

.

Sở Lộ Dã cầm trong tay phần tài liệu điều tra về Hạ Sơ Nhi cười đặc biệt tà mị.

"Hoa khôi giảng đường.

Mức học bình thường.

Thay bạn trai như thay áo?

....

Điều làm hắn chú ý là năm thứ hai đại học bắt đầu nghiêm túc quen một người, mà đối tượng còn là đối thủ trên thương trường của hắn Dư Huy?

Haha, thật thú vị.

Nếu hắn giành lấy nữ nhân này của Dư Huy hắn sẽ có phản ứng ra sao nhỉ?

Quan trọng là..

Sở Lộ Dã nhìn tấm hình trên tay.

Một cô gái với dung mạo tinh xảo,mái tóc nâu đỏ làm cô trở nên nóng bỏng.

Hắn rất có hảo cảm với cô gái này, gương mặt mỹ lệ, vóc dáng bốc lửa, đường cong hoàn hảo.

Lần trước chạm mặt mặc dù cô mặc rất kín đáo, nhưng không thể phủ nhận, cho dù là vậy, trang phục giản dị cũng không có đủ khả năng che đậy thân hình mỹ miều của cô.

Sở Lộ Dã liếm liếm khóe môi, kiều môi câu lên một nụ cười khiến gương mặt con lai của hắn càng trở nên dụ hoặc.

Nữ nhân, em là của tôi.

Đang đổi nước thuốc tại phòng trực bệnh viện, Diệu Vy không biết mình vừa bị một" con cáo" để mắt đến.

Mà đang nằm trong vòng tay Lộ Phi, Hạ Sơ Nhi càng không biết mình "nằm cũng trúng đạn", bị người khác nhầm lẫn cùng đứa em gái mà cô luôn ghét bỏ Diệu Vy.

Cũng như không biết, những ngày an lành của mình chẳng còn bao nhiêu trước khi cơn ác mộng mang tên Sở Lộ Dã đang đến gần.

-----------------------------------------ta là phân cách tuyến----------------------------

Diệu Vy từ phòng trực bệnh viện mang một tấm chăn cùng gối ngủ trở lại phòng bệnh.

Dư Huy nghe tiếng mở cửa hơi ngẩng đầu, cũng không nói gì.

Diệu Vy cũng không nhìn Dư Huy mà đi thẳng vào bên trong, đặt thuốc đã đổi tốt lên bàn, cùng cà mèn cháo mà cô mượn căn tin của bệnh viện dùng ninh cho anh.

Cô đi vào phòng nhỏ đặt hành lý của bệnh nhân mang ra một cái giường gấp bắt đầu trải giường cho mình.

Dư Huy không thấy được nên không đoán ra được cô muốn làm gì, dứt khoát xoay người nằm ngủ, nhưng tinh thần lại sớm bay sang nơi đang không ngừng phát ra tiếng động cùng âm thanh tiếng bước chân di chuyển.

Anh rất muốn hỏi.. cô tìm đến anh, tiếp cận anh làm gì? nhưng cuối cùng anh lựa chọn im lặng.

.

.

Diệu Vy trải xong phần nệm hài lòng nở nụ cười.

Còn hai tháng nữa mới đến vòng loại toàn quốc, cô có dư dả thời gian chăm sóc cho anh mà không ảnh hưởng đến cuộc thi.

Sang năm sau là có kết quả rồi. Khi đó hẳn là Dư Huy đã hoàn toàn bình phục, như vậy cô cũng an tâm hơn mà ra đi.

Dư bá bá vẫn đang không ngừng tìm kiếm giác mạc phù hợp cùng anh, nhất định sẽ có thôi.

Trước mắt quan trọng là cô cần phải vực dậy anh đã.

24. Chương 24: Đấu Tranh Tư Tưởng : Ăn? Vẫn Là Không Ăn?

Diệu Vy bước chầm chậm đến gần anh.
Theo từng bước chân cô, đang nhắm mắt giả ngủ Dư Huy trái tim nhắc lên đến cổ họng.

Sơ Nhi muốn làm gì?

Một mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn chóp mũi anh.

Không phải mùi nước hoa, mùi này là mùi ..nhựa thông?

Vì sao trên người Sơ Nhi lại có mùi nhựa thông?

Bất quá thật dễ chịu..

Đang lúc Dư Huy rối rắm về chuyện này thì một mùi hương khác lại tỏa ra.

Mùi này là mùi cháo cải.

Nếu hỏi tổng giám đốc tập đoàn Dư thị thích ăn gì nhất, đáp án sẽ không là bào ngư vi cá hay bất kỳ món sơn hào hải vị nào mà là cháo cải.

Dư Huy có thể ăn liên tục một tuần cháo cải mà không ngán miệng.

Tất nhiên là sẽ không ai biết điều này ngoại trừ.. hai người.

Một người là thân sinh mẫu thân của Dư tổng.

Người còn lại tất nhiên là Diệu Vy, người yêu thầm Dư Huy năm năm.

Và có một bí mật là, đối với cháo cải Dư tổng không có khả năng cưỡng lại được.

Chẳng hạn món cháo cải lần trước, Dư Huy bảo Dư mẹ đổ đi, lại âm thầm tiếc đứt ruột, lại không mặt mũi kêu Dư mẹ giữ lại.

Cũng may Dư mẹ là người "hiểu chuyện", biết con trai mình "sĩ diện", lại hống, lại năn nỉ một phen.

Cuối cùng Dư tổng lấy danh vì để mẹ không lo lắng ăn hết cà mèn cháo cải.(*)

Vừa ăn vừa âm thầm gật gù, ân, hạt cháo nở đều,nhuyễn, thịt rất mềm, thơm, cải thì phải là cải ngọt, thêm vào đó Dư Huy không thích ăn lá, chỉ thích ăn phần thân, nêm nếm vừa ăn, cải không bị rữa, vẫn giữ độ giòn, ngọt.

Phải công nhận lần trước"Sơ Nhi" nấu món này vô cùng ngon, vô cùng hợp ý Dư tổng khiến mỗ nam nhớ mãi.

Hiện tại đã hai ngày không có bất cứ thứ gì vào bụng, Dư mẹ sau mấy lần mang thức ăn vào lại thấy Dư Huy kích động sau cũng không lại dám mang bất kỳ thứ gì vào nữa.

Không có gì thì thôi không nói, hiện tại nghe mùi bỗng nhiên cảm thấy có chút đói a.

Hơn nữa còn là món cháo cải mình thích..

Ăn hay là không ăn đâu?

Dư Huy sốt ruột, là ăn vẫn là không ăn?

Anh âm thầm đấu tranh tư tưởng, kết quả không cưỡng lại mùi cháo cải càng ngày càng thơm trong phòng mỗ nam nhân giơ tay đầu hàng.

Cho nên Dư tổng ngoài mặt lạnh lùng, nhưng hiện tại nghe mùi trong lòng như nở hoa.

Bất quá, lát nữa cũng không thể không tiết tháo chấp nhận ngay.

Phải ngạo kiều một chút, ân.

Mỗ nam nhân trong lòng âm thầm quyết định.

--------------------------------------------------------------------------------------------

(*) món này là món ta thích, và những lời miêu tả trên cũng là cảm nhận của ta..kaka

--------------------------------------------------------------------------------------------

Diệu Vy tất nhiên không biết những lắt léo trong lòng mỗ nam nhân lúc này, cô đang nghĩ lát nữa làm thế nào để cho Dư Huy chịu ăn hết số cháo này đây?

Múc ra một bát nhỏ, Diệu Vy đặt nó lên chiếc tủ bên cạnh giường, đóng nắp cà mèn, đặt lại vị trí cũ, sau đó đứng lên đến gần giường Dư Huy

Cô ngồi xuống bên mép giường nhìn anh.

Dường như chỉ nhìn thôi là đã đủ thỏa mãn.

Năm năm thầm thương, khoảng cách giữa cô và anh vĩnh viễn xa vời vợi, cô chưa từng dám nghĩ, có một ngày cô có thể gần anh đến như vậy..

...Cho dù..

Chỉ là thế thân.

Cô cũng mãn nguyện.

Hãy để khoảng thời gian này trở thành hồi ức trường tồn vĩnh viễn với thời gian trong cô đi.

25. Chương 25: Khóc

Dư Huy im lặng nằm trên giường, nhìn an tường như đang ngủ, nhưng thực tế nếu nhìn kỹ sẽ thấy lông mi có chút run rẩy.
-"Anh à" Diệu Vy lên tiếng.

-"..." Dư Huy cắn răng, suýt chút nữa đã theo thói quen "uh", anh im lặng không trả lời.

-" Mau mở mắt ăn chút gì đi anh?" Diệu Vy lay nhẹ tay anh gọi lại một lần.

~im lặng~

Diệu Vy nhìn bàn tay có chút không tự nhiên giật giật ngón trỏ của anh trong lòng bàn tay mình có chút bất đắc dĩ.

Gỉa vờ ngủ?

-" Tôi đếm một đến ba, nếu anh không tỉnh, vậy tiếp tục truyền dinh dưỡng tốt lắm." Diệu Vy biết anh đã tỉnh, liền nói.

~im lặng~

Diệu Vy buồn bã, vẫn không được sao? Cứ thế này anh sẽ không chịu nổi mất. Cô phải làm sao để anh ăn đây?

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi vào mu bàn tay Dư Huy trong lòng bàn tay Diệu Vy làm bỏng rát trái tim anh.

Cô khóc?

Bàn tay Dư Huy không tự chủ nắm lại tay Diệu Vy.

-"Anh à.." Diệu Vy kinh hỉ, nắm chặt tay anh hơn.

-"..." Dư Huy không nói gì, nhẹ thả tay Diệu Vy ra, xoay người, mở mắt.

Một đôi mắt tĩnh mịch, không chút ánh sáng.

Diệu Vy cắn môi không cho tiếng khóc thành lời.

-"tôi ăn" Dư Huy khô khan nói như vậy.

-" vâng, anh chờ một lát" Diệu Vy gạt nước mắt, đứng lên bê bát cháo trở lại giường.

Cô cẩn thận tỉ mỉ múc một thìa, thổi nhẹ, sau đó chìa ra trước môi Dư Huy.

Dư Huy chần chừ một chút rồi há miệng.

Mùi cháo cải lập tức tràn ngập cả khoang miệng.

Dư Huy mặt không biểu cảm nhưng trong lòng lại âm thầm rơi lệ, gật đầu.

Cháo "Sơ Nhi" nấu thật là ngon!!!

Cứ như vậy, một người đút, một người ngoan ngoãn ăn, khung cảnh ngược lại rất hoà hợp.

------------------------------

Dư Huy nằm trên giường, vẫn ngây ra nhìn trần nhà, kì thật suy nghĩ đã bay xa tận đâu.

Diệu Vy thu dọn bát muỗng đã đi ra khỏi phòng.

Hiện giờ chỉ còn mình anh.

Nói thật trong lòng anh không hận cũng không trách Sơ Nhi. Bởi vì đời ai học hết chữ ngờ, tai nạn đó là một bất ngờ, không ai mong muốn.

Anh chỉ vô cùng đau khổ vì cô ấy lừa dối anh, lừa dối tình cảm của hai đứa.

Là anh không tốt? không đủ thương yêu chiều chuộng cô? vẫn là lí do nào khác khiến cô ngã vào vòng tay người khác?

Lúc đó..

Khi phát hiện mình không còn khả năng nhìn thấy, anh là thật kích động, cũng có tuyệt vọng, nhưng anh lại kỳ lạ không hận cô- kẻ gián tiếp gây ra tình trạng thê thảm của anh hiện giờ.

Nhưng anh lại không thể tha thứ cho cô...

Hoặc nói..

Cô cũng không cần sự tha thứ đó..

Nói chia tay xong anh liền hối hận.

Đó là cô gái lần đầu tiên đi vào trái tim anh, kể từ lúc anh cứu anh nơi bờ hồ kia.

Cho dù sau này cô thay đổi, cô vẫn luôn giữ vị trí trong lòng anh.

Nghe tiếng khóc cùng tiếng bước chân xa dần của Sơ Nhi, anh mới phát hiện mình đã lệ rơi đầy mặt.

Trong lòng cứ như đè nặng một tảng đá, không muốn ăn gì, không muốn suy nghĩ, thậm chí anh có cảm giác cứ như vậy chết đi cũng tốt..

Sau đó..

Cô lần nữa quay lại..

Lúc nghe được giọng cô, mặc dù so với lúc trước thêm một phần mạnh mẽ dứt khoát, nhưng đó là giọng cô..

Anh không thể sai được.

Cô nói..

Cô muốn ở bên anh. Chăm sóc cho anh..

.

.

Được không?

Em sẽ ở lại bên anh sao?

Hay...

Sẽ vì anh trở nên vô dụng.. mà dần dần xa cách?

Sơ Nhi.....

26. Chương 26 : Mỗi Người Một Tâm Trạng

Dư Huy vừa tỉnh giấc liền cảm giác được có người ngồi bên cạnh mình.
Mùi nhựa Thông thoang thoảng.

Sơ Nhi?

Anh trở mình, mở mắt nhìn vào vị trí trước mặt.

Mặc dù trước mắt không thay đổi vẫn là một màu đen u ám, nhưng anh vẫn cảm nhận được.

Anh biết cô ngồi đó nhìn anh.

-"Anh tỉnh rồi à" Diệu Vy nâng đầu giường lên cao, lại dịu dàng dịch gối giúp anh.

-"..." Dư Huy không trả lời.

Diệu Vy cũng biết anh sẽ không trả lời. Im lặng là hình thức ở chung hiện tại của hai người, anh không muốn nói, cô sẽ không ép, được ở cạnh anh như thế này cô đã thoả mãn rồi.

Chuẩn bị tốt cho Dư Huy, Diệu Vy đứng dậy, bê chậu nước ấm đến gần anh.

Đưa tay bắt đầu cởi áo.

Bàn tay cô mềm mềm, mát lạnh chạm lên da thịt anh ấm nóng khiến cả hai cùng giật mình.

Gương mặt cả hai không tiền đồ đỏ bừng.

Dư Huy bởi vì gương mặt cố trang lãnh đạm nên Diệu Vy nhìn không ra, mà Diệu Vy gương mặt toàn bộ nóng ran, cũng may Dư Huy không nhìn thấy được,

Sau khi bình tĩnh lại, Dư Huy trong lòng đột nhiên nổi hoả.

Động tác cô cởi áo rất thuần thục, cô.. cùng nam nhân kia?

-"buông ra, đừng chạm đôi tay dơ bẩn đó vào tôi" Dư Huy nâng tay trái, dùng sức gạt bỏ tay Diệu Vy ra khỏi lồng ngực mình.

Trái tim đau đớn dữ dội.

Diệu Vy sững sờ..

Dơ..bẩn..?!

Cô cúi nhìn bàn tay mình, mười đầu ngón tay vì luyện tập vẽ tranh hàng ngày mà dính nhựa thông loang lổ, xấu xí..

Cô chợt nhớ đến bàn tay xinh đẹp của Sơ Nhi...

A...

Thế thân thì vẫn chỉ là thế thân a..

Haha..

Diệu Vy cúi đầu..

Dư Huy nghe căn phòng chợt chìm vào yên lặng có chút ảo não mình nói nhảm..

Nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, làm sao rút lại được..

-"Em đi rửa tay" Diệu Vy giọng rất nhẹ nói như vậy, sau đó đứng lên.

-"có rửa cũng không thay đổi việc cô đã chạm vào cơ thể người đàn ông khác." Dư Huy lên tiếng, giọng châm chọc..

Rửa sao?

Cả đời rửa... cũng không sạch..

Diệu Vy nghe anh nói sửng sốt, sau đó xoay người ngồi xuống cạnh anh.

-"Em chỉ chạm vào anh, anh là duy nhất..." cô nói như thủ thỉ vào tai anh, như tâm sự cõi lòng, hoặc nói cô ám cách bày tỏ..

-"Vậy lần trước cô để người kia hôn cô lại là chuyện gì?" Dư Huy nhịn không được hỏi.

-"..." Diệu Vy im lặng không trả lời.

Cô thấm ướt rồi lại vắt khô bắt đầu thay anh lau người, động tác mềm nhẹ.

Bởi vì vết thương của anh rất nhiều, đa số là vết thương hở, một số tuy đã lành nhưng rất nhiều còn chảy máu kết vảy, không thể tắm được.

Cho nên cô lau người cho anh.

Cô không biết sự im lặng của cô lại khiến Dư Huy tâm chìm xuống đáy cốc..

Cô chấp nhận sao? Mối quan hệ cùng người đàn ông đó?

Anh mím môi, nhắm lại đôi mắt..

Sơ Nhi..

Em làm tôi hết lần này đến lần khác thất vọng về em.

Trong phòng bệnh, không khí chìm xuống, mỗi người trầm mặc mang một tâm trạng khác nhau.

27. Chương 27 : Theo Đuổi

Căn tin bệnh viện.
Diệu Vy im lặng đứng xếp hàng chờ đến lượt mình nhận thức ăn.

Cô không biết có một đôi mắt nóng cháy đang nhìn mình.

Sở Lộ Dã ngồi tại bàn chờ hứng thú nhìn cô gái đang yên tĩnh đứng gần đó.

Xung quanh cô tản ra khí tức u buồn tĩnh lặng.

Hắn đã cho người điều tra kỹ, kết quả cũng khiến hắn thật không ngờ, bởi vì người mà cô đang chăm sóc ngày đêm lại chính là Dư Huy đối thủ của hắn.

Mặc dù hiện tại Dư thị vẫn nằm trong tay Dư Kiệt (ba của Dư Huy) nhưng gần như là do Dư Huy lèo lái. Có lẽ Dư Kiệt đang đợi thời cơ chín mùi cho con trai ra mắt.

Kết quả..

Haha..

Hiện tại, thông tin về việc giám đốc trẻ tuổi Dư Huy nằm viện đã rò rỉ và phát tán trong giới kinh doanh.

Cổ phiếu Dư thị đã bắt đầu lung lay.

Lão già Dư Kiệt kia lại là "hàng hết hạn sử dụng".

Hiện tại không có Dư thị chèn ép một đầu, Sở thị đang lên như diều gặp gió.

Sở Lộ Dã xoa xoa cằm.

Nếu hắn dùng thân phận Sở tổng tài Sở thị công khai theo đuổi cô nàng kia..

Hắn đưa đôi mắt nhìn về phía cô gái đang trầm tĩnh đứng đó lộ ra một nụ cười quái dị.

Sơ Nhi a Sơ Nhi..

Cô sẽ chọn ai? Hoàng tử và kẻ mù?

.

.

Bốn ngày sau.

Diệu Vy nhìn bó hoa hồng lớn trên bàn trong phòng bệnh rất là bất đắc dĩ.

Lại nữa rồi.

Cô đặt thuốc đã đổi lên bàn, không thương tiếc cho nó vào sọt rác.

Gần đây, mỗi ngày việc đầu tiên khi bước vào bệnh viện cô làm là bỏ một bó hoa vào sọt rác.

Nhớ lại chuyện năm ngày trước đó Diệu Vy rất là đau đầu.

--------------------phân cách tuyến năm ngày trước------------------------------

Khi Diệu Vy nhận xong phần cơm của mình đang lững thững tìm nơi ngồi ăn thì đột nhiện nam nhân này xuất hiện.

-"Tôi thích em, có thể chấp nhận tôi trở thành hậu phương che nắng che mưa cho em sau này được không?" hắn đã nói với cô như vậy.

-"tôi có quen anh sao?" Diệu Vy trả lời, không mặn không nhạt.

-"chúng ta chỉ gặp nhau một lần, nhưng tôi đã luôn dõi theo em sau đó, hãy cho tôi một cơ hội, được không?" Sở Lộ Dã thâm tình nhìn Diệu Vy.

-"Nếu anh đã điều tra tôi, vậy hẳn anh phải biết tôi đã có..người yêu đi?" Diệu Vy bình tĩnh nhìn Sở Lộ Dã.

-"tôi biết, nhưng không sao cả, chỉ cần em đồng ý tôi sẽ "đập chậu cướp hoa". Sở Lộ Dã tà tứ cười.

-"Cảm ơn, khó quá bỏ qua đi anh. Trái tim của tôi mãi mãi sẽ dành cho duy nhất một người, vĩnh viễn không thay đổi" Diệu Vy nói câu này, liền nhìn về phía phòng bệnh của Dư Huy, trong mắt thuỷ chung là sự kiên định.

Sở Lộ Dã nhìn vẻ mặt này của cô có chút thất thần. Đợi đến khi hắn bình tĩnh trở lại thì Diệu Vy đã vòng qua hắn đi về hướng khác.

Sở Lộ Dã hướng cô gào to.

-"Tôi thích em, tôi sẽ không bỏ cuộc"

Đúng vậy, tôi bắt đầu cảm thấy em khá thú vị rồi đấy.

Vĩnh viễn không yêu ai ngoài anh ta sao?

Tôi là Sở Lộ Dã, chưa từng có thứ gì tôi muốn mà không có được cả, kể cả em..

Sơ Nhi.

28. Chương 28 : Hiểu Lầm Nối Tiếp Hiểu Lầm

Nam nhân kia thật là dai dẳng, cô đã nói rất rõ ràng, cô đã thương người khác nhưng hắn thật cố chấp.
Nói cái gì mà tấm lòng của tôi, mong em nhận lấy, sau đó mỗi ngày đều đều gửi đến một bó hoa?

Anh ta có nghĩ đến chuyện này sẽ gây phiền phức cho cô?

Nói nhẹ có nặng có, cái gì cũng nói rồi, nhưng anh ta không quan tâm vẫn tiếp tục làm theo ý mình.

Cô ghét nhất là kiểu nam nhân độc quyền như vậy. Chỉ nghĩ cho bản thân mình.

Người như vậy không nên yêu, bởi vì hắn sẽ chẳng yêu ai ngoài bản thân hắn.

Diệu Vy cũng lười để ý, anh ta thích thì làm, cô chịu khó bỏ vào giỏ rác mỗi ngày cũng được.

Cô thu dọn đồ trong phòng, quét sơ một lượt, sau đó bê chậu nước ấm thay Dư Huy rửa vết thương.

Có lẽ hai người ở chung đã được một thời gian, cho nên gần đây Dư Huy thái độ đã giãn ra một chút với cô..

Ví dụ sẽ phối hợp tay chân cho cô thay đồ...

Thành thạo thoát đi lớp áo, Diệu Vy hài lòng nhìn các vết thương trên người Dư Huy.

Hầu hết các vết thương đã bắt đầu kéo vảy lên da non, các vết trầy xước trên mặt cũng đã dần phai nhạt chỉ để lại vài dấu chấm đỏ.

Quả nhiên thuốc tốt.

Vốn dĩ loại thuốc này chỉ cần thoa hai lần một ngày kết hợp xoa bóp để cơ chân hồi phục.

Diệu Vy biến thành bốn lần mỗi ngày.

Cô lại đi học một lớp bấm huyệt cơ bản để massage cho anh.

Nhờ đó vết thương mới có thể lành lại nhanh và chân của anh cũng có thể nhẹ nhàng cử động được đi?

Cô vui vẻ, nhịn không được khẽ cười.

Thật tốt, anh đang bình phục nhanh chóng.

Dư Huy nghe giọng cô cười không rõ nguyên nhân có chút bốc hoả.

Anh không biết Diệu Vy cười vì mình khoẻ lên. Mà nghĩ là cô cười vì có kẻ tình si theo đuổi cô, mỗi ngày tặng hoa cho cô như vậy.

Trong lòng không rõ tư vị. Chỉ cảm thấy ê ẩm và chua chát. Cô sẽ đồng ý theo đuổi của người kia sao?

Nghe nói người kia rất đẹp trai?

Hệt như hoàng tử?

Vô cùng si tình cùng Sơ Nhi?

Cả bệnh viện đều đang bàn tán to nhỏ chuyện này.

Ngay cả anh cả ngày trong phòng bệnh cũng có thể nghe được một hai, vậy ngoài kia hẳn là tin đồn bay đầy trời đi?

-"Thật tốt, có người theo đuổi em rất nhiệt tình?!" Dư Huy đột nhiên mở miệng.

-"Ân? À.. uh, anh ta quả thật rất nhiệt tình." Diệu Vy không ngừng động tác trên tay, mà một đường lau xuống chân anh.

Vết thương rất dài may hết hai mươi mốt mũi trên chân phải anh đã bắt đầu khép lại, kéo da non, vài chỗ vẫn còn sưng tấy đỏ nhưng vẫn là chuyển biến tốt.

-"Là mỗi ngày tặng em 99 đoá hoa hồng sao?" Dư Huy giọng lạnh nhạt, hai bàn tay không dấu vết siết chặt.

Diệu Vy nhìn chân anh là thật sự vui mừng.

Cô không quá để ý tiếp tục trả lời câu hỏi của anh. Trong giọng mang theo sự vui vẻ khó giấu được.

-"Uh, không rõ, chắc là 99 đoá, vì tôi thấy nó rất to" Diệu Vy là thật sự không để ý đến điều này, cô ngẫm nghĩ một chút nói.

Tay không ngừng sờ sờ lên lớp da non trên chân anh.

Quá chú ý chân anh nên Diệu Vy không thấy được Dư Huy nổi lên một nụ cười châm chọc cùng chua xót.

29. Chương 29 : Đau Đớn

Ngày hôm sau.
Trong phòng bệnh.

Dư Huy ngồi tựa vào gối trên giường, yên tĩnh đợi chờ tiếng bước chân của cô, đợi chờ mùi hương quen thuộc cùng đôi tay mềm mại giúp anh thay quần áo, giúp anh xoa bóp chân.

Anh đang đợi như mọi ngày khi tiếng chuông báo hiệu mười giờ vừa dứt, cô sẽ xuất hiện trong phòng anh.

Nhưng hôm nay, chuông đã báo xong khá lâu, vẫn chưa thấy cô xuất hiện.

Đây là làm sao?

Dư Huy trong lòng nôn nóng.

Hơn hai tuần qua, cô chưa bao giờ sai giờ thay thuốc cho anh cả.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Dư Huy trong lòng đột nhiên mừng rỡ, anh ngẩng đầu về phía cửa..

-"tiểu Huy, con thấy trong người như thế nào?" giọng Dư mẹ vang lên làm Dư Huy trong lòng đang vui vẻ đột nhiên lạnh tâm.

Không phải Sơ Nhi.

Khi Dư mẹ đưa tay ý định cởi áo Dư Huy, anh đưa hai tay nắm lấy tay mẹ, nghi hoặc mở miệng.

-"mẹ định làm gì?" vì sao lại muốn cởi áo anh?

-"mẹ lau người và thay thuốc cho con nga" Dư mẹ đồng dạng khó hiểu. Bà rút tay khỏi tay con trai tiếp tục cởi áo anh.

Anh lần nữa chặn lại tay Dư mẹ.

-"Sơ Nhi đâu?" anh hỏi.

-"À, hôm nay nó không ở bệnh viện" Dư mẹ buông ra tay Dư Huy.

Bà nói tiếp.

-"Nào, để mẹ lau người rồi thay thuốc."

Dư Huy hai tay buông lỏng.

Hôm nay cô không tới..

-"Cô ấy bận gì sao?" quan trọng hơn cả anh? Dư Huy nhịn không được hỏi.

-"à, sáng sớm mẹ nghe cái Nhi nó gọi điện thoại cho ai đó, hẹn gặp, có lẽ nó có việc bận đi" Dư mẹ không để ý nói.

Mà Dư Huy đột nhiên trái tim co rút.

Cô hẹn hò cùng nam nhân kia?

Haha..

Dư Huy trái tim như bị ai đào rỗng. Khó thở vô cùng.

Anh đẩy tay Dư mẹ ra khỏi người mình, không cảm xúc mở miệng.

-"mẹ à, con hơi khó chịu, hôm nay không thay thuốc" anh khép hờ đôi mắt.

Dư mẹ định nói gì nhưng ngẫm lại bác sĩ có nói, vết thương đã khởi sắc, không cần bôi thuốc đều đặn nữa cũng liền thôi.

-" như vậy con nghỉ ngơi đi, mẹ ra ngoài đổi nước" Dư mẹ đứng lên đi ra khỏi phòng.

Dư Huy mở mắt, vẫn con ngươi đen kịt mất đi quang huy nay lại phủ thêm một tầng ảm đạm.

Rốt cuộc em cũng quyết định rời tôi mà đi sao?

Sơ Nhi...

------------------------------------

Trong khi đó, Diệu Vy rời khỏi bệnh viện liền bắt xe đi về nhà.

Cô bịt khẩu trang, đội mũ rộng vành bước vào cửa.

Cô làm vậy phòng hờ Sơ Nhi đã về nhà mà gây nghi ngờ cho Sơ Nhi.

Quả nhiên..

Nhìn đôi giày cao gót 10 centimet trên giá để dép, Diệu Vy âm thầm mừng rỡ mình phòng ngừa đầy đủ.

Cô đi nhanh về phòng, lôi ra một mái tóc giả y hệt tóc cô lúc trước đội lên đầu, lại mang kính mắt, mặc đồng phục.

Nhất thời "con bé quê mùa" Diệu Vy lại xuất hiện.

Cô nhìn mình trong gương một lúc lâu sau nhếch miệng cười nhạt.

Dư Huy..

Nếu em trong bộ dạng này đứng trước mặt anh, anh sẽ nhận ra em.. hay sẽ gọi em bằng tên chị ấy?

Xoay người ra khỏi phòng, Diệu Vy rời nhà. Hôm nay cô có cuộc hẹn cùng ông Smith- đại diện cho trường đào tại bên Pháp bàn về cuộc thi.

Tất nhiên không phải mình cô mà là toàn bộ các thí sinh tham gia vòng chung kết.

--------------------------------------

30. Chương 30 : Nhầm Lẫn

Diệu Vy vừa ra khỏi phòng liền chạm mặt Sơ Nhi.
Diệu Vy nhìn Sơ Nhi có chút kinh ngạc.

Một đầu tóc nâu đỏ nay lại được nhuộm thành màu đen, ngược lại giống hệt hình dạng giả danh của cô trong bệnh viện.

Diệu Vy đánh giá một chút Sơ Nhi, rốt cuộc vì chuyện gì mà Sơ Nhi nhuộm lại tóc?

Sau đó cô đột nhiên nhận ra, mình quan tâm Sơ Nhi làm gì a?

Cô cúi đầu, lầm lũi muốn đi qua lại bị Sơ Nhi gọi lại.

-"Nghe mẹ nói gần đây em thường xuyên không có ở ký túc xá? Đi đâu vậy?" Sơ Nhi nghi ngờ hỏi.

Hạ mẹ mấy lần qua ký túc xá gửi tiền cho cô, muốn cô đưa cho Sơ Nhi, nhưng lại không thấy.

Mà Sơ Nhi đợi mãi không thấy Diệu Vy liên lạc liền mò qua.

Hai người gặp nhau, trò chuyện.

Sẵn tiện Sơ Nhi về nhà lấy đồ.

Lúc sắp đi lại gặp đứa em gái từ trong phòng đi ra ngoài. Mới chặn đường hỏi.

-" Em đi ra ngoài lấy cảm hứng để chuẩn bị cho vòng toàn quốc" Diệu Vy không có nhiều lắm cảm xúc trả lời.

Sơ Nhi nghe vậy ngược lại mọi nghi ngờ đều tan biến.

-"Nếu không có gì em xin phép đi trước, ngài Smith đang đợi." Diệu Vy mở miệng xin phép sau đó đi ra ngoài.

Sơ Nhi nhìn theo bóng lưng của Diệu Vy cười châm chọc.

Cũng là cá mè một lứa thôi, chẳng phải Dư Huy mù em cũng bỏ rơi anh ta sao? Em gái thân yêu.

Sách..

Cứ tỏ vẻ.

Sơ Nhi cười nhạo, xoay người nắm lên túi xách đi ra ngoài.

--------------------------------

Mà bên ngoài, một chiếc xe ô tô nép trong góc khuất quan sát nhất cử nhất động khu vực gần ngôi nhà.

Sở Lộ Dã híp mắt nhìn ngôi biệt thự.

Hạ gia.

Cũng là một gia tộc có địa vị trong xã hội.

Nói to không to, nói nhỏ không nhỏ.

Tóm lại là không quá mờ nhạt trong bộ máy cao tầng.

Nếu lấy Hạ gia bồi làm của hồi môn cũng là một quyết định không tệ đi.

Sở Lộ Dã đôi mắt hiện lên một tia tính kế.

Đúng lúc này một bóng người từ khu biệt thự bước ra. Sở Lộ Dã nghi hoặc nhìn cô gái ăn mặc một nùi lôi thôi đi ra khỏi cổng.

Ngay khi hắn có ý nghĩ Sơ Nhi cải trang đi ra ngoài liền nhìn thấy một cô gái nữa từ trong nhà bước ra.

Nhất thời Sở Lộ Dã mỉm cười.

Sơ Nhi đây a.

Hắn xoa xoa cằm ý bảo tài xế tiến lên.

Sơ Nhi vừa đi được vài bước đã phát hiện có một chiếc xe hơi sang trọng đi chầm chậm sau lưng mình.

Mới đầu cô không nghĩ nhiều, nhưng đi hồi lâu mà chiếc xe phía sau vẫn không nhanh không chậm đi theo mình liền tò mò đứng lại.

Cô nhìn vào chiếc xe hơi nhăn mày.

Sở Lộ Dã chỉ cho là cô phát hiện mình đi theo liền thua vị cười cười cho xe dừng lại bước xuống.

Sơ Nhi vừa nhìn thấy Sở Lộ Dã liền sững sờ.

Người đàn ông này cô biết.

Sở Lộ Dã- Sở tổng tài Sở Thị.

31. Chương 31 : Bạn Cũ

Sơ Nhi nhìn nam nhân anh tuấn ung dung bước xuống xe, cho hai tay vào túi quần, đi đến gần mình, trái tim nhịn không được đập loạn.
Cô trấn tĩnh nhìn anh ta, đợi chờ anh ta mở miệng.

Sở Lộ Dã quả nhiên không làm Sơ Nhi đợi lâu.

Hắn chợt dừng lại bước chân, ngoắc tài xế cho xe lại gần, sau đó từ trong xe lôi ra một bó hoa hồng to.

Nhẹ nhàng đưa ra trước mặt Sơ Nhi, Sở Lộ Dã lộ ra một cái mê hoặc mỉm cười.

-"Sơ Nhi, tôi tìm được em"

Sơ Nhi trái tim như nai chạy loạn, ngoài mặt không thay đổi nhìn Sở Lộ Dã.

-"chúng ta quen nhau sao?"

Sở Lộ Dã mỉm cười.

-"Chúng ta quả thật không quen, nhưng tôi thích em, làm sao bây giờ?" Sở Lộ Dã tà mị cười.

"Tôi và anh không quen nhau" Đó là câu nói Diệu Vy thường nói mỗi khi hắn lặp lại lời tỏ tình.

Cho nên hiện tại Sơ Nhi nói như vậy, Sở Lộ Dã cũng không phát hiện có gì là không đúng.

--------------------------

Mà bên này, Diệu Vy đã đến được điểm hẹn cùng với các thí sinh khác.

Tại nơi này, cô gặp được một người bạn lâu năm không ngờ tới.

Âu Thần nhìn thấy có người đang nhìn mình liền thắc mắc đi đến gần.

Hắn ngạc nhiên khi nhận ra đây là cô bạn của hắn tám năm trước Diệu Vy.

Diệu Vy cũng kinh ngạc không kém.

Âu Thần là người duy nhất biết được bộ mặt thật của Diệu Vy kể từ tám năm trước.

Hai người có thể xem là thanh mai trúc mã.

Âu Thần cũng gần như là người duy nhất có thể phân biệt được cô và Sơ Nhi.

Không biết vì sao Âu Thần đặc biệt chán ghét Sơ Nhi, nhưng lại chơi thân với cô.

Lúc đó, cô hãy còn là con nhóc chưa lớn, trong khi mọi người bài xích không chơi cùng cô, Âu Thần là người duy nhất chịu chơi với cô.

Cô đương nhiên rất vui. Hai người nhanh chóng trở thành bạn của nhau.

Chỉ là sau đó gia đình Âu Thần chuyển đi. Hai người từ đó mất liên lạc cùng nhau.

Hiện tại Âu Thần nhìn Diệu Vy biến thành cái dạng này ngược lại không khách khí cười to.

Nhất thời thu hút rất nhiều tầm mắt nhìn về bên này.

Diệu Vy hắc tuyến tiến lên bịt miệng tên vô duyên trước mắt kéo hắn vào góc.

-"Âu Thần"

-"Diệu Vy"

Hai người đồng thanh, sau đó ôm nhau cười.

-"Mấy năm nay cậu chết ở đâu hả" Diệu Vy mở miệng.

-"Ách.. chưa gì đã trù ẻo" Âu Thần dở khóc dở cười.

Hai người trog khi chờ đợi Smith, liền bắt đầu ôn chuyện.

Thì ra năm năm trước Âu Thần cùng gia đình đã chuyển ra nước ngoài sinh sống.

Hiện tại vừa về nước, Âu Thần đại diện L tỉnh tham gia vòng toàn quốc lần này.

Hai người vốn dĩ có chung nhiều hồi ức đẹp, nên dù xa cách khá lâu vẫn rất nhanh thân thiết trở lại.

Diệu Vy vui vẻ vì gặp lại bạn cũ nên không thấy được tình ý lưu chuyển trong mắt Âu Thần.

Thật tốt , cuối cùng đã tìm được cậu..

Lần này, mình sẽ không buông tay...

Âu Thần nhìn không chớp mắt đang nói chuyện Diệu Vy trong lòng âm thầm quyết định.

32. Chương 32 : Thích Hơn Cả Ngày Xưa

Diệu Vy từ chối lời đề nghị đưa cô về nhà của Âu Thần, bắt một chiếc taxi quay lại bệnh viện.
Không biết Dư Huy thế nào rồi.

Vừa đi đến trước cửa phòng, Diệu Vy liền nghe được tiếng Dư Huy đang trò chuyện cùng ai đó.

Cô không muốn cắt ngang nên xoay người định đi, chợt nghe một giọng nam nói chuyện.

-"sao hả, gần đây được mỹ nhân chăm sóc trông giám đốc có vẻ có sức sống hơn hẳn a."

Đây là giọng của Trần thư ký. Cũng là bạn thân của Dư Huy.

Diệu Vy đột nhiên dừng lại, nép mình vào cánh cửa nghe hai người trò chuyện.

-"cậu có muốn đổi không? Đổi một đôi mắt để có được mỹ nhân chăm sóc?" Dư Huy âm thanh trào phúng vang lên.

-" thôi, khó quá bỏ qua đi cậu, cơ mà nói thật đi, lần trước cậu quyết tâm chia tay giờ có hối hận không?" Trần Văn ý vị thâm trường nhìn thằng bạn thân của mình mở miệng.

-"không" Dư Huy trả lời ngay lập tức.

-"vậy sao? Tớ cứ nghĩ cô ấy chăm sóc quan tâm lo lắng cho cậu như vậy cậu sẽ lại xiêu lòng?" Trần Văn có chút tiếc nuối.

-"Cô ấy quả thật rất khác... Quá giả tạo, cảm giác cô ấy đang châm chọc, lừa dối mình vậy" Dư Huy lạnh nhạt thanh âm truyền đến.

Trần Văn kinh ngạc.

Vì sao Dư Huy lại nặng lời như vậy?

Mà ngoài cửa Diệu Vy nghe xong, trái tim đau đớn.

Nước mắt lặng lẽ trào ra.

Mặc dù sắm vai Sơ Nhi, nhưng tình cảm cô là thật, cô chăm sóc anh bằng tình yêu của mình.

Cô hy vọng qua đó có thể gửi gắm cho anh những tình cảm cô chôn chặt trong quá khứ.

Vậy mà..

Đổi lại là câu nói này sao?

Giả tạo??

Thì ra anh nghĩ tình cảm của cô dành cho anh là giả tạo sao?

Diệu Vy đưa hai tay che mặt khóc nghẹn ngào, cô không dám khóc ra tiếng.

Dường như quá uất ức, Diệu Vy xoay người chạy đi, cô không muốn đứng đây để nghe thêm bất kỳ lời tàn nhẫn nào nữa.

Cô không biết cô vừa chạy đi, trong phòng liền truyền ra tiếng thở dài của Dư Huy.

-"Cô ấy thay đổi, tớ rất muốn nói, cô ấy như vậy rất giả tạo, rất không đáng tin, nhưng lại nhịn không được tin cô ấy. Tự nhủ lòng đừng đi lại vết xe đổ, nhưng tớ phát hiện, tớ yêu thích cô ấy bây giờ hơn hẳn lúc xưa cậu ạ" Dư Huy bâng quơ nói.

Trần Văn mỉm cười.

-"Cậu quá yêu Sơ Nhi rồi, Dư Huy"

-"Tớ có cảm giác hiện tại cô ấy là một Sơ Nhi vô cùng mới. Tớ thích cô ấy hiện tại hơn.." Dư Huy cười cười lên tiếng.

.

.

.

Đúng lúc này cửa phòng mở ra.

Dư mẹ xuất hiện.

Bà nhìn một lượt con trai, thấy không có việc gì liền thở phào nhẹ nhõm.

Như vậy, vừa nãy lại là chuyện gì?

------------------------2 phút trước-------------------------

Dư mẹ vừa bước vào hành lang liền nhìn thấy Diệu Vy khóc chạy ra ngoài.

Bà ngạc nhiên.

Diệu Vy? Con bé làm sao vậy?

Bởi vì Diệu Vy quên bỏ đi lớp hoá trang, nên Dư mẹ không nhìn ra là Sơ Nhi, ngược lại, lúc Dư Huy bị tai nạn bà có gặp cô một lần, bởi vì lúc đó cô không nói gì nhưng lặng lẽ khóc nhiều nhất nên bà để ý.

Hiện tại vừa nhìn bà liền nhận ra Diệu Vy.

Chưa kịp lên tiếng gọi đã thấy Diệu Vy ôm mặt khóc lóc chạy ra ngoài.

Đây là làm sao a?

Dư mẹ lo lắng hướng về phía phòng con trai đi đến.

----------------

33. Chương 33 : Chết Tâm

Sơ Nhi ngồi trên xe giả vờ trấn tĩnh nhìn ra ngoài đường, trong lòng lại âm thầm nhảy nhót.
Nhớ lại một ngày nay hắn ôn nhu, hắn dắt cô đi ăn những nhà hàng sang trọng, tặng cho cô những món quà xa xỉ, Sơ Nhi lại một trận kích động.

Ngay cả kim quy trong mộng của các cô gái cũng không thoát được mị lực của mình a.

Mà đồng dạng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình Sở Lộ Dã tà tà giương khoé môi.

Không ai có khả năng cưỡng lại được cám dỗ của đồng tiền.

Bao gồm cả cô gái đang ngồi bên cạnh hắn.

Quả nhiên hoa và quà đắt tiền mỗi ngày sẽ khiến bất kỳ cô nàng sắt đá nào xiêu lòng.

Chưa kể cô nàng còn đang mang trên vai một tên người yêu "phế vật."

Có lẽ cô ta đã nhận ra Dư Huy sẽ không còn khả năng chu cấp dư dả thoải mái cho cô ta nữa đi?

Sở Lộ Dã trào phúng cười cười.

Ăn đã ăn, mua đồ đã mua đồ..

Vậy hiện tại cô ta nên làm chút gì báo đáp hắn phải không?

Sở Lộ Dã lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, phóng xe thẳng hướng về biệt thự của mình.

Mà đang chìm vào mơ mộng Sơ Nhi không biết bắt đầu từ hôm nay những ngày an lành của cô chính thức kết thúc.

.

.

.

Trong khi đó.

Diệu Vy rời khỏi bệnh viện thẫn thờ đi trên đường.

Hai mắt cô nhoè đi vì lệ.

Cô hiện tại không biết mình nên đi đâu? Về đâu?

Cuối cùng Diệu Vy trở lại bờ hồ năm năm trước.

Cô nhếch môi.

Diệu Vy a Diệu Vy, có đau không? Chắc là đau lắm chứ gì? Đáng đời, ai kêu không tự lượng sức mình đâu.

Chỉ vì người ta tốt với mình một chút đã tưởng bở người ta hiểu được tình cảm của mình.

Diệu Vy vừa khóc vừa cười nhìn mặt hồ.

Cô nên chết tâm đi thôi.

---------------------------------

Mà bên này, sau khi tiễn bước Trần Văn, Dư Huy liền hướng Dư mẹ hỏi,

-" Sơ Nhi đã trở lại chưa hả mẹ" trong giọng là không che giấu được nôn nóng.

-"vẫn chưa" Dư mẹ một bên rót nước một bên trả lời Dư Huy.

-"thế nào? Nhớ con bé?" Dư mẹ mỉm cười đặt ly nước vào tay Dư Huy.

-"Không.. có" Dư Huy sửng sốt khoing tự chủ hơi nâng cao giọng phản đối.

-"Được rồi, thì không có nga" Dư mẹ tươi cười đầy mặt.

-"À phải, lúc nãy mẹ thấy Diệu Vy vừa khóc vừa chạy đi, có chuyện gì vậy?" Dư mẹ đột nhiên nhớ ra một chuyện. Bà quay sang hỏi.

Diệu Vy?

Cô bé đó?

-"Cô ấy không có vào phòng." Dư Huy lắc đầu.

-"Thật kỳ lạ, trông con bé rất thương tâm." Dư mẹ lẩm bẩm lại lọt vào tau Dư Huy không sót môt chữ.

Thương tâm?

Dư Huy nhịn không được nhớ đến tròng mắt màu nâu sầm sâu thẳm kia.

Gần đây quá nhiều chuyện xảy ra, cộng thêm sự bất thường của Sơ Nhi, ngược lại khiến anh quên đi cái rối rắm trog lòng trước đó.

Hiện tại đột nhiên nghe nhắc đến, Dư Huy cảm thấy có chút kỳ lạ.

.

.

.

Đên hôm đó, Diệu Vy không trở lại bệnh viện.

---------------------------------

34. Chương 34 : Khoảng Cách

Sáng hôm sau.
Tại phòng bệnh.

Dư Huy là bị mùi nhựa thông gần kề chóp mũi làm tỉnh giấc.

Sơ Nhi?

Anh không mở mắt mà tiếp tục giả vờ ngủ.

Cả đêm qua Sơ Nhi không trở lại làm anh không ngủ được.

Hiện tại lần nữa ngửi được mùi hương dịu nhẹ này của cô, Dư Huy cảm thấy trái tim có chút thoả mãn.

Bàn tay cô rất thơm.

Mùi nhựa thông theo chuyển động của những ngón tay cô đi vào hô hấp của anh.

.

.

Diệu Vy vuốt ve từng đường nét trên gương mặt của anh như để khắc sâu vào tiềm thức.

Cô không biết anh đã tỉnh nên bàn tay phá lệ dạn dĩ sờ sờ gương mặt anh, tại đôi môi anh di chuyển qua lại.

Cô muốn hôn anh.

Nhưng lại sợ anh tỉnh dậy.

Sợ nhìn thấy anh thể hiện ra chán ghét biểu tình.

Liếc nhìn đồng hồ, anh có lẽ cũng sắp tỉnh lại. Cô nắm trong tay bình nước đứng lên đi ra ngoài.

Dư Huy không kịp suy nghĩ bản năng nắm lấy tay cô.

-"em đi đâu? Vì sao đêm qua không về?"

Diệu Vy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, cô rút tay mình ra khỏi tay anh.

-"tôi có cuộc hẹn quan trọng" cô chỉ để lại một câu như vậy rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

Dư Huy hơi giơ bàn tay lên, hơi ấm cô còn vương lại, nhưng lại lạnh đến không ngờ.

Anh mịt mờ ngây ngốc.

Sơ Nhi...

--------------------------------------

Những ngày sau đó, mọi chuyện trở lại như cũ.

Diệu Vy vẫn chăm sóc anh rất tận tình, vẫn những công việc hàng ngày, nhưng Dư Huy lại càng ngày càng khó chịu.

Bởi vì trừ những lúc cần anh phối hợp như thay quần áo, lau người, Diệu Vy sẽ không lại nói với anh bất kỳ lời nào.

Cho dù là anh mở miệng gợi chuyện "Sơ Nhi " cũng sẽ trả lời vô cùng ngắn gọn hoặc là im lặng.

Dư Huy sắp hỏng mất.

----------------------------

Cùng lúc đó.

Sơ Nhi vừa mở mắt ra liền cảm thấy có gì không đúng.

Nơi này là đâu?

Sơ Nhi nhìn căn phòng xa hoa lộng lẫy cùng chiếc giường công chúa Kingsize có chút mộng.

Hơi đau đầu, Sơ Nhi đưa tay lên xoa xoa trán, lại phát hiện hai tay mình bị khoá bởi một sợi dây xích dài không rõ chất liệu, rất nhẹ.

Hai chân cũng vậy.

Mà cô toàn thân chỉ mặc một chiếc váy ren màu hồng nhạt, hai dây, dài đến mắt cá chân.

Đây là chuyện gì?

Cô cố gắng hồi tưởng một chút về việc tối hôm qua.

Đúng rồi, Sở Lộ Dã.

Đêm qua người đàn ông kia điên cuồng giữ lấy cô, khiến cô vô lực giãy giụa trong dục vọng.

Sơ Nhi cúi đầu nhìn toàn thân dày đặc vết hôn ngân xanh tím xấu hổ không thôi.

Không phải mơ.

Nhưng vì sao Lộ Dã lại trói mình ở nơi này?

Sơ Nhi mờ mịt đánh giá căn phòng.

Lọt vào tầm mắt cô là một loạt những thứ khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Dụng cụ tình thú?!

Sơ Nhi xanh mặt.

Cô đột nhiên cảm giác được bản thân dường như sắp gặp phải một chuyện rất đáng sợ.

35. Chương 35 : Ký Hoạ

Cùng lúc đó, tại thư phòng.
Sở Lộ Dã tà mị cười cười nhìn màn hình truyền đến hình ảnh Sơ Nhi hoảng sợ khuôn mặt.

Nghĩ đến đêm qua điên cuồng, Sở Lộ Dã liếm liếm khoé môi, đột nhiên nhớ đến chuyện gì, đôi mắt trở nên âm trầm.

Vốn Sở Lộ Dã nghĩ, mang Sơ Nhi làm vợ cũng tốt. Danh chính ngôn thuận nuốt trọn Hạ gia.

Nhưng đêm qua, khi tiến vào, hắn lại phát hiện ra một chuyện.

Cô ta không phải Xử Nữ.

Một nam nhân có lòng tự tôn cao như hắn sao có thể cho phép bản thân dùng lại đồ người khác đã xài?

Bất quá, dù sao cô nàng cũng chỉ là một món đồ chơi có giá trị lợi dụng mà thôi, cũng không nhất thiết phải để ý đến vấn đề này.

Xem như dụng cụ phát tiết cũng không sai .

Đợi khi nuốt được Hạ gia, sẽ tuỳ cơ xử lý.

Cứ như vậy, Sơ Nhi không biết cuộc sống sau này của mình đã được định đoạt.

---------------------ta là phân cách tuyến thời gian----------------------------------

.

.

.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chỉ còn ba tuần nữa là đến ngày tổ chức cuộc thi.

Diệu Vy gần đây vì chuẩn bị cho vòng toàn quốc tuần tới, trở nên đi sớm về trễ.

Cô thậm chí còn không phát hiện, cái đuôi phiền phức Sở Lộ Dã từ lâu đã không còn tái xuất hiện trước mặt cô nữa.

Thật ra thì anh ta có xuất hiện hay không xuất hiện, Diệu Vy cũng không nhiều để ý, bởi vì cô không quan tâm.

Tuy cô không còn có thể mọi lúc mọi nơi xuất hiện bên cạnh Dư Huy, nhưng những lúc bôi thuốc cho anh, Diệu Vy luôn có mặt.

Và bởi vì vậy, hầu như cô phải di chuyển qua lại giữa hai bên liên tục. Có hơi mệt, nhưng không hề gì.

Cô muốn ở bên cạnh anh cho đến ngày anh khôi phục, sau đó....

.

.

.

Hiện tại Dư Huy đã dần tốt lên, bác sĩ có nói, khoảng mười ngày nữa cho anh đi kiểm tra, nếu xương trên cơ bản đã bắt đầu về vị trí liền có thể bắt đầu tập đi trở lại.

Điều này làm Dư mẹ lệ nóng doanh tròng. Mà Diệu Vy cũng mừng rơi nước mắt.

Trong những việc làm hàng ngày của Diệu Vy, hiện tại nhiều thêm ra một việc, đặt anh lên xe lăn đẩy đi tắm nắng vào mỗi sáng sớm vòng quanh công viên bệnh viện.

Hôm nay cô mang anh ra ngoài, một lát Âu Thần sẽ qua đón cô đến địa điểm tập trung.

Vì vậy, trên vai cô còn mang theo một vài thứ đựng dụng cụ vẽ.

----------------------------------

Tại một khu vực nắng có vẻ tinh khôi, Diệu Vy mang anh đến đó, để anh tắm nắng.

Còn mình ngồi gần đó nhìn anh.

Ánh nắng ban mai rọi trên người anh, phát sáng trên gương mặt tuấn mĩ.

Áo sơ mi trắng sọc xanh của bệnh viện che giấu đi đường cong nam tính của anh, ngược lại tăng thêm phần nhu hoà.

Xe lăn không làm anh nhìn yếu đi, mà tựa như một thứ đồ vật trang sức cho anh vậy.

Cảm nhận được ánh nắng ấm áp ôm ấp vỗ về mình, Dư Huy đưa tay lên như muốn chạm vào sợi nắng.

Diệu Vy nhìn anh, chợt một ý nghĩ lướt qua, cô tháo xuống đồ đạc trên vai, lôi ra khung tranh bắt đầu ký hoạ.

Trên tranh, anh dần hiện ra, tuấn tú và mẫu mực.

-------------------------------------

36. Chương 36 : Bị Giam Lỏng

Âu Thần đợi tại cổng bệnh viện đã hơn mười phút, mà cô vẫn chưa xuất hiện.
Anh cho xe vào khu vực đỗ, bước xuống hướng bên trong bệnh viện đi thẳng.

Anh chợt nhìn thấy bên công viên, người ta xúm lại một vòng tròn, nhìn một cái gì đó.

Điều kỳ lạ là, họ xem rất trật tự, không bàn tán ồn ào, giống như sợ làm phiền cái gì vậy.

Anh định nhìn xem còn đường nào khác vòng qua hay không, chợt nhìn thấy một nửa gương mặt nhìn nghiêng quen thuộc.

Là Diệu Vy.

Anh vui vẻ tiến đến gần, vừa há miệng định gọi, anh chợt im lặng.

Kia là ai?

Chỉ thấy trong tranh là một chàng trai tinh tế soái khí, theo tầm nhìn của cô lia qua bên kia, Âu Thần liền sững sờ.

Dư Huy??

Giám đốc trẻ tuổi Dư Thị, không may mắn bị tai nạn giao thông dẫn đến mù loà. Sự nghiệp kết thúc?

Vì sao Diệu Vy lại vẽ anh ta?

Trong lòng Âu Thần, từng hồi chuông cảnh báo vang vọng.

-----------------------------------

Sơ Nhi mở mắt mông lung nhìn căn phòng, cô không nhớ rõ là mình đã bị nhốt ở đây bao nhiêu ngày.

Bởi vì mỗi lần Sở Lộ Dã hung hăng xỏ xuyên qua cô đều bịt mắt cô lại.

Mỗi một lần như vậy, cô đều bị dày vò đến ngất đi, khi tỉnh lại cũng không rõ là vẫn là ngày hôm đó hay đã qua ngày hôm sau.

Có lần cô kháng cự, kết quả Sở Lộ Dã như phát điên dùng roi đồ chơi tình dục liên tục đánh cô.

Nhiều lần như vậy, kết quả đều sống dở chết dở, Sơ Nhi liền không lại dám phản kháng.

Dần dần Sở Lộ Dã cũng gần gũi cô hơn.

Chỉ là cô không hiểu, vì sao anh ta lại đối xử với cô như vậy?

Quá nhập tâm suy nghĩ nên Sơ Nhi không phát hiện ra trong phòng nhiều thêm một người nam nhân.

.

.

Sở Lộ Dã hai mắt lạnh nhạt nhìn đang ngây ngốc suy nghĩ trên giường Sơ Nhi.

Hắn trên tay bê một bát cháo bào ngư còn nhiệt đang bốc khói hướng cô đi đến.

-"Đang nghĩ cái gì?" trầm trầm mê hoặc giọng nói vang lên.

-"tôi muốn về nhà." Sơ Nhi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, khi phát hiện người đến là Sở lộ dã liền đối với anh ta nói.

Trong giọng pha lẫn cầu xin.

-"được. Khi nào em ngoan hơn, tôi sẽ cho em về nhà" Sở Lộ Dã tà tứ cười cười, đặt bát cháo lên bàn, một phen ôm Sơ Nhi vào lòng, nhẹ thổi hơi bên tai cô.

Sơ Nhi xấu hổ trầm mặc.

Bởi vì Sở Lộ Dã không ngừng điều giáo cô nên đương nhiên cô hiểu ngoan hơn ở đây là gì.

Vì thế cô nhận mệnh nhắm mắt.

Trong phòng một lúc sau liền truyền ra tiếng nữ nhân nhè nhẹ rên rỉ đau đớn, tiếng nam nhân hưng phấn gầm nhẹ, tiếng roi va chạm vào da thịt, còn có tiếng thở gấp mị tình...

---------------------------------

37. Chương 37 : Mình Yêu Anh Ấy

Ngồi trong xe Âu Thần, Diệu Vy nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh trong bức hoạ.
-"Diệu Vy.. cậu?!" Âu Thần một bên lái xe, một bên ngập ngừng mở miệng hỏi, gương mặt trắng bệch.

-"Ừ" giống như hiểu được lời ngập ngừng của Âu Thần mang hàm nghĩa gì, Diệu Vy gật đầu, ừ một tiếng.

Âu Thần chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói.

Anh vẫn là đến trễ sao?

-"Vậy tại sao cậu lại lựa chọn đi du học?" Âu Thần chưa hết hy vọng.

-"Vì mình cần thời gian và không gian quên anh ấy" Diệu Vy giọng nói vô cùng nhẹ.

-"Tại sao? Cậu không phải..?" Âu Thần kinh ngạc.

-"Ừ, mình yêu anh ấy, nhưng người anh ấy yêu là chị mình" Diệu Vy cười nhẹ.

-"Sơ Nhi?" Âu Thần cao giọng.

-"Ừ" Diệu Vy ừ xong cũng không lại hé miệng, nhắm mắt dưỡng thần.

Âu Thần nhìn Diệu Vy, anh có rât nhiều điều muốn hỏi, thế nhưng, khi thấy được vẻ mệt mỏi trong mắt cô đột nhiên lời đến bên môi liền dừng lại.

Anh mím môi có chút suy nghĩ.

Sau đó đôi mắt loé lên vẻ kiên định.

-"Diệu Vy, mình thích cậu" Âu Thần cho xe vào lề đường, dừng lại sau đó quay sang Diệu Vy lên tiếng.

Im lặng.

Diệu Vy có chút kinh ngạc khi đột ngột nghe được câu nói của Âu Thần.

Âu Thần thích cô?

Diệu Vy trầm mặc.

-"mình cũng thích cậu" Diệu Vy mở mắt, nói.

-"Nhưng là thích như một người bạn" không đợi Âu Thần kịp mừng rỡ, Diệu Vy liền nói tiếp.

Âu Thần gương mặt thoáng biến đổi.

-"Diệu Vy.." anh khô khan gọi tên cô.

-"Thật xin lỗi" Diệu Vy quay sang nhìn thẳng vào anh, mở miệng.

Âu Thần nhìn Diệu Vy âm thầm cười khổ, biết rõ là không có hy vọng, lại nhịn không được chờ mong.

-"Mình đợi cậu quên anh ta" Âu Thần nói xong mở khoá xe tiếp tục hướng đến địa điểm tập hợp.

Diệu Vy cũng không có mở miệng.

Tính tình Âu Thần như thế nào cô rất rõ, trừ khi cậu ta tự buông bỏ, nếu không cho dù trời có sập xuống, cậu ta cũng nhất quyết không buông tha.

Tuỳ tiện vậy.

Tình cảm là thứ không thể dùng lý trí áp đặt.

Âu Thần giống cô, cả hai đều yêu một người không yêu mình.

Ngay cả cô còn không thể ngăn bản thân yêu Dư Huy, sao có tư cách quản không cho Âu Thần yêu cô đây?

.

.

Diệu Vy bàn tay lướt nhẹ trên tờ giấy vẽ.

Tám năm trước, khi cô còn là một con nhóc mười tuổi, có lần đã từng hướng Âu Thần nói chuyện.

Cô nói, cô sẽ không vẽ người, trừ khi đó là người cô yêu.

Và bao nhiêu năm qua, tranh của cô đoạt giải vô số, nhưng không hề có một bức tranh vẽ người.

Hiện tại..

Cô muốn vẽ anh vào trái tim, đóng khung anh lại và chôn sâu vào trí óc.

Hai người một đường im lặng đến địa điểm tập hợp.

----------------------------------

Votes gì mà ít thế này.==! Tuy cũng không phải câu votes gì, nhưng nói thật nhìn lượt votes lác đác vầy ta lười viết lắm. Truyện không đạt yêu cầu của các nàng à? góp ý xem nào?

38. Chương 38 : Kinh Hỉ

Cùng lúc đó.
Sân bay.

Dư ba râu ria xồm xoàm lại che giấu không được vẻ vui mừng trên gương mặt tiều tuỵ.

Vừa bước xuống sân bay từ Pháp trở về, ông nhịn không được mở điện thoại gọi cho Dư mẹ.

-"Alo, ông à?" đầu giây bên kia Dư mẹ lên tiếng.

-"Bà nó, tìm.. tìm.. được rồi" Dư ba khoé mắt ướt át, giọng có chút run rẩy mở miệng.

-"tìm được cái gì? ông đã xuống sân bay chưa?" Dư mẹ khó hiểu, có việc gì khiến chồng bà gấp gáp như vậy?

-"tìm.. tìm được nhãn cầu thích hợp cho tiểu Huy rồi" Dư ba nén nghẹn ngào khóc nấc trong điện thoại nói ra tin vui cho Dư mẹ.

Đầu dây bên kia, Dư mẹ sững sờ.

-"ông, ông nói là thật?" Dư mẹ gần như kích động hét lên trong điện thoại.

-"Thật.." Dư ba vừa khóc vừa cười khẳng định.

------------------------------------

Tại biệt thự Sở gia.

Hạ Sơ Nhi lê thân thể chằng chịt vết roi cùng vết hôn ngân xanh tím đi vào phòng tắm.

Nhìn bản thân trong gương Sơ Nhi kinh ngạc.

Cô gái trong gương vẫn gương mặt xinh đẹp, nhưng làn da vì quá lâu không tiếp xúc ánh mặt trời trở nên tái nhợt.

Vẻ non nớt ngây thơ của thiếu nữ đã rút đi đổi lại gương mặt một người đàn bà quyến rũ.

Cô run rẩy đưa tay về phía gương vuốt mặt mình trong gương.

Người này..

Là cô sao?

Hảo xa lạ..

Sở Lộ Dã tên cầm thú này dằn vặt cô hơn một tháng, cô hiện tại không nhận ra bản thân..

Đột nhiên trong đầu hiện ra hình ảnh đêm qua, những lời nói của Sở Lộ Dã văng vẳng bên tai.

-"Sơ Nhi a, từ ngày tôi thấy em trong bệnh viện tôi đã thích em, tôi theo đuổi em lâu như vậy em lại không mảy may đả động, tôi biết những bó hoa tôi tặng em đều bị em vứt vào sọt rác. Em thật nhẫn tâm a"

-"Thế nào? Em theo tôi vì cuối cùng em đã nhận ra thằng mù kia không thể mang lại chộc sống giàu sang phú quý cho em nữa?" Sở Lộ Dã bóp cằm Sơ Nhi bắt cô ngẩng đầu.

-"Không có.. đau quá, anh ..buông tôi..ra" Sơ Nhi giãy giụa.

Trong đầu lại vô cùng nghi hoặc, hoa? bệnh viện? theo đuổi? thằng mù?

Đó là những thứ gì?

Một cơn đau buốt từ hạ thân truyền đến khiến Sơ Nhi hít một ngụm khí lạnh, đau đớn rên rỉ.

Không dạo đầu, không vuốt ve, không gì cả, Sở Lộ Dã hai mắt lộ ra hung ác, cứ như vậy tiến thẳng vào cô.

Sơ Nhi đầu trống rỗng không thể suy nghĩ, cứ như vậy hùa theo Sở Lộ Dã nhằm giảm bớt cảm giác đau đớn xé rách.

Hiện tại thanh tỉnh cô mới có thể suy xét những câu nói của Sở Lộ Dã.

Rất có thể Sở Lộ Dã nhầm lẫn mình cùng con khốn Diệu Vy.

Nghĩ đến đây, trong mắt Sơ Nhi hiện lên oán độc. Hai tay bóp chặt vào nhau đến trắng bệch.

Sơ Nhi chợt nghĩ đến mọi dày vò nhục nhã cũng như đau đớn mà mình phải chịu đựng đều là do Diệu Vy gây ra liền hận ý mãnh liệt.

Vì cái gì cô phải bị chà đạp thế này còn nó thì nhởn nhơ bên ngoài?

Nếu cô đã tàn tạ, vậy thì cùng nhau phá huỷ đi. Sơ Nhi hai mắt lâm vào điên cuồng.

39. Chương 39 : Niềm Vui

Diệu Vy trở về bệnh viện liền gặp được Dư mẹ đang đứng trò chuyện cùng bác sĩ.
Cô đứng một bên chờ hai người nói chuyện xong.

Nhìn Dư bá mẫu khuôn mặt hớn hở Diệu Vy có chút tò mò, rốt cuộc là chuyện gì mà Dư bá mẫu lại vui vẻ như vậy.

Cô nhìn vào trong phòng.

Chợt cửa phòng mở ra, Diệu Vy nhìn thấy Dư ba từ trong bước ra ngoài liền hiểu rõ.

Thì ra là Dư bá bá trở lại a.

Nhưng cũng không nên vui như vậy đi?

Diệu Vy kinh ngạc khi thấy Dư bá mẫu ôm lấy Dư bá bá, hai người cùng nhau cười.

Dư mẹ ánh mắt đảo qua, thấy Diệu Vy đang đứng nhìn về phía này ánh mắt vui mừng.

Bà vẫy tay với Diệu Vy sau đó cất tiếng gọi.

-"Sơ Nhi"

Diệu Vy thân hình cứng đờ.

À...

Hiện tại cô đúng là đang sắm vai "Sơ Nhi" nha.

Diệu vy cúi đầu đi đến chỗ Dư mẹ cùng Dư ba

-"Sơ Nhi a, con biết tin vui gì chưa?" Dư mẹ tròng mắt đỏ hoe toe toét cười hỏi Diệu Vy.

Tin vui?

Diệu Vy khó hiểu nhìn Dư ba cùng Dư mẹ.

- "Tin gì ạ?" cô hỏi

-"Dư bá bá con đã tìm được nhãn cầu thích hợp cho tiểu Huy." Dư mẹ mừng rỡ khôn xiết cao hứng nói với Diệu Vy.

-"Thật không ạ?" Diệu Vy không thể tin được nhìn Dư mẹ.

Được cái gật đầu khẳng định của Dư mẹ vẫn chưa đủ, Diệu Vy ngẩng đầu nhìn Dư ba tìm kiếm câu trả lời.

Dư ba hoà ái cười cười gật đầu cùng Diệu Vy.

Ngay lập tức Diệu Vy nước mắt tràn đầy gương mặt . Đưa tay ôm chặt miệng mình, lệ từng giọt từng giọt trào ra như mưa.

Cô bị tin vui bất ngờ làm cho mừng rỡ vô cùng.

Đây..

Không phải mơ phải không?

Anh sẽ lại nhìn thấy?

Đôi mắt kia sẽ lại sáng rạng rỡ như những vì sao?

Diệu Vy vừa khóc vừa cười.

.

.

Dư mẹ mỉm cười, đẩy lưng Diệu Vy ,nghiêng đầu về hướng phòng bệnh ý bảo cô đi vào.

Diệu Vy gạt nước mắt gậy đầu, sau đó đi nhanh vào phòng.

.

.

Dư ba cùng Dư mẹ nhìn nhau cười.

Đối với "Sơ Nhi" cả ông lẫn bà đều vô cùng hài lòng, đồng thời thương xót.

Sự chăm sóc tận tuỵ của cô hai ông bà đều nhìn thấy bằng mắt ghi nhớ bằng tim.

Rất nhiều cô gái sẽ lựa chọn rời đi một người yêu tàn tật, bởi vì họ không đủ khả năng làm cho các cô sống cuộc sống giàu sang dư giả.

"Sơ Nhi" lại không quan tâm đến việc tiểu Huy có khả năng sẽ mù vĩnh viễn mà ở bên quan tâm chăm sóc.

Hai ông bà đối với cô con dâu này vô cùng vừa ý.

Cũng may hiện tại tiểu Huy có thể lại nhìn lại được.

Như vậy con bé cũng không quá khổ sở.

40. Chương 40 : Tự Vấn

Diệu Vy vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Dư Huy ngồi ngây người trên giường.
Anh đưa hai tay chạm nhẹ vào mí mắt, hơi run rẩy, lại chạm nhẹ lần nữa.

Khoé mắt ướt át.

Đôi mắt vốn trở nên ảm đạm nay lại phát sáng đến không ngờ.

Ánh sáng của hy vọng.

Anh..

Anh có thể lần nữa nhìn thấy.

Chỉ có những ai từng "mất đi" mới thấu hiểu "có được " là một "ân huệ".

Chỉ có những ai trải qua bóng đêm cô đặc mới yêu hơn cái ánh dương rạng rỡ của Mặt Trời.

Dư Huy là thật khóc.

Ai nói nam nhi không rơi lệ?

Niềm vui vỡ oà thì cho dù là ai cũng không nhịn được trào dâng cảm xúc.

Thậm chí, Dư Huy hiện tại là vừa khóc vừa cười.

.

.

Diệu Vy lưng tựa cửa nhìn anh vui vẻ chạm vào đôi mắt như một dứa trẻ được kẹo.

Ánh mắt cô nhu hoà.

Đột nhiên Dư Huy ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Nơi đó thoang thoảng mùi nhựa thông, là mùi của người anh yêu nhất.

So với trước kia, Sơ Nhi của những ngày anh bất hạnh mù loà càng khiến anh yêu sâu sắc.

Đàn ông thành đạt họ sẽ không quá để ý đến phụ nữ dập dìu mơ tưởng tiền của họ.

Họ có thể ve vãn, tán tỉnh, thậm chí đưa cô ta lên giường.

Sau một hồi ái ân nồng cháy, một số tiền chặt đứt tất cả, gọn gàng sạch sẽ.

Đó là tác phong của một người đàn ông thành đạt. Họ đã quá "cằn cỗi" để tham gia một cuộc phiêu lưu tình ái.

Người duy nhất lọt vào trái tim người đàn ông thành đạt chính là người đã kề vai sát cánh cùng họ những ngày họ đau khổ và gian nan nhất.

Tình yêu của anh dành cho Sơ Nhi trước đây, nó bao gồm cả những bồng bột tuổi trẻ.

Một đêm tai nạn ập đến bắt buộc anh phải trưởng thành và suy xét nhiều thứ hơn.

Cho nên sau khi suy xét nhiều mặt, anh quyết định chia tay cô, vì anh phát hiện Sơ Nhi là người không phù hợp với người phụ nữ trong lòng anh.

Đau ngắn hơn đau dài.

Anh không yêu cô nhiều như anh vẫn nghĩ, nhưng tình nghĩa ba năm là phải có.

Là anh sai, không phải lỗi của Sơ Nhi.

Anh đã cứng rắn nhồi nhét ân nhân cứu mạng vào vị trí người yêu.

Trừ lần đầu gặp cô tại bên hông siêu thị trái tim anh đập loạn nhịp khi nhìn thấy cô cho mèo ăn, về sau trái tim anh dành cho cô chỉ còn bình lặng.

Anh vẫn nghĩ đó là cách anh yêu Sơ Nhi, âm thầm nhưng dai dẳng.

Hoá ra anh lầm.

Anh chỉ là nhầm lẫn giữa cảm kích và tình yêu mà thôi.

Thế nhưng qua một đêm anh thay đổi Sơ Nhi cũng đổi thay.

Cô gái nhỏ anh từng ngộ nhận là yêu từng bước từng bước len lỏi vào tim anh.

Là vì tình cảm của cô quá mãnh liệt nên anh cảm nhận được?

Là vì cô toàn tâm toàn ý chăm lo cho anh?

Hay là vì cô ở lại cạnh anh những ngày gian khó?

Anh không rõ, nhưng ngày lại ngày trôi qua, tình cảm của anh lại càng rõ ràng hơn.

Anh yêu cô.

-----------------------------

41. Chương 41 : Ấm Áp Hiếm Hoi

-"Lại đây"
Dư Huy "nhìn" về phía cửa, nhẹ đưa tay lên, mở miệng.

Diệu Vy sửng sốt, sau đó chậm rãi đi lại.

Dư Huy kiên nhẫn đợi cô nắm lấy tay anh.

Đôi tay mềm mại, nhỏ xinh thơm mùi nhựa thông.

Ngay khi Diệu Vy chạm tay vào tay anh, Dư Huy liền nắm chặt tay cô, kéo cô vào lòng.

Diệu Vy giật mình, nhưng sợ làm động vết thương nơi ngực anh, cũng không giãy giụa, cô tìm một tư thế ít đặt sức nặng vào cơ thể anh nhất rồi yên tĩnh tựa vào anh.

Dư Huy phát hiện ra hành động nhỏ của cô chợt mỉm cười.

Anh ôm chặt cô hơn, để cô nép hẳn vào anh.

Diệu Vy kinh ngạc, sau lại khẽ mỉm cười, cũng theo ý anh dựa vào lồng ngực anh.

Hai tay hơi do dự sau đó vòng ra phía sau ôm lấy thắt lưng anh.

-"Sơ Nhi.." Anh gọi.

-"...." Diệu Vy thân mình đột nhiên cứng đờ, hạnh phúc cảm vừa dâng lên lập tức tan biến.

Cô khép hờ mi mắt, ngăn không cho cảm giác mặn đắng tràn lên đến khoang miệng.

-"vâng" Cô mềm giọng trả lời.

-"Anh, sẽ có cơ hội lại nhìn thấy ánh sáng" và.. nhìn thấy em.. Dư Huy giọng không che giấu được vui mừng.

-"mừng cho anh" Diệu Vy đưa tay sờ mặt anh, dịu dàng trả lời.

-"khi nào tiến hành phẫu thuật ?" Cô hỏi tiếp.

-"Khoảng mười ngày nữa, đến lúc đó, người đầu tiên anh muốn nhìn thấy là em, có được không?

-"Được" Vừa hay hôm đó là ngày công bố kết quả, như vậy hôm đó sẽ là ngày cuối cùng chúng ta nhìn thấy mặt nhau đi. Diệu Vy tiếp tục chạm tay vào má anh, vuốt ve.

-"Cảm ơn em. Anh yêu em, Sơ Nhi của anh, chúng ta.." bắt đầu lại từ đầu đi.

Dư Huy lời còn chưa nói hết đột nhiên trên môi xúc cảm mềm mại nuốt hết nửa câu sau của anh.

Dư Huy kinh ngạc.

Quen nhau ba năm, đây lại chính là nụ hôn đầu của anh.

Mọi khi anh chỉ nhẹ đặt nụ hôn lên trán cô.

Hiện tại..

Anh phát hiện ra, tư vị còn đặc biệt ngọt ngào.,

Thật ra đây cũng là nụ hôn đầu của Diệu Vy, cô chỉ không muốn nghe anh nói câu quay lại cùng Sơ Nhi mà theo bản năng hành động.

Chạm nhẹ vào anh, sau đó chậm rãi liếm nhẹ bên ngoài.

Dường như không biết tiếp theo lại phải làm gì, Diệu Vy bối rối rời khỏi môi anh.

Lại bị anh kéo giật ngược lại, đảo khách thành chủ, trên đôi môi ngọt ngào của cô càn quét, công thành chiếm đất.

Lại nói, con trai trong vấn đề này lại chính là thiên tài, vô sự tự thông.

Cho nên rất nhanh Dư Huy liền nắm được kỹ thuật hôn Diệu Vy, khiến cô từng ngụm thở dốc đỏ bừng mặt.

Nhận thấy nguy cơ "củi khô lửa bốc", lại hôn thêm một chút sẽ xảy ra chuyện, Dư Huy miễn cưỡng luyến tiếc rời đi đôi môi cô.

-"Sơ Nhi.." Dư Huy giọng khàn khàn, nỉ non.

Diệu Vy nhìn anh.

-"Gọi em là.. My-a" cô ngẩn đầu, hôn anh, nhẹ nói vào tai anh.

Đó là chữ ký của cô trên mỗi bức tranh đoạt giải.

My-a : MÃI YÊU ANH.

-"My-a?" Dư Huy lặp lại. Có chút khó hiểu.

-"Đừng thắc mắc, tên này có ý nghĩa đặc biệt đối với em. Đêm nay, cũng là đêm đặc biệt của em.. Gọi tên em như vậy, được không?" Diệu Vy nước mắt lưng tròng nhìn anh, cố gắng để giọng mình bình tĩnh.

Xin anh hãy đồng ý, em không muốn giây phút chúng ta là của nhau anh vẫn mãi gọi tên chị ấy.

Diệu Vy đau đớn.

-"Được" Dư Huy đưa tay sờ vào mặt cô, mỉm cười.

Diệu Vy quay mặt đi, nước mắt trào ra.

Đêm nay, em là của anh.

42. Chương 42: Không Hối Hận

Diệu Vy là từ trong vòng tay của Dư Huy tỉnh lại.
Cô hơi rụt thân mình, liền bị một cơn đau nhứt dưới hạ thân làm cho cứng đờ.

Đau quá.

Nhớ đến đêm qua, anh một lần lại một lần muốn cô, Diệu Vy khuôn mặt đỏ ửng.

Khoé mắt ẩn ẩn lệ quang.

Cuối cùng...

Cuối cùng cô cũng thuộc về anh.

Như vậy, đối với cô đã đủ.

Diệu Vy hơi nghiêng người, ngẩng đầu nhìn anh.

Dư Huy an tường nhắm mắt ngủ.

Diệu Vy ngây ngốc mỉm cười, rướn người hôn môi anh.

Cô đang định ngồi dậy thì một cánh tay cứng cáp hữu lực lôi cô vào một vùng ấm áp.

Diệu Vy sửng sốt.

-"Em ngủ thêm đi" Dư Huy âm thanh truyền từ trên đầu của cô, trầm trầm và ấm áp.

Diệu Vy xoay người ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh cười khẽ.

-" mau dậy thôi, một lát mẹ anh đến thì chết"

-"vì sao lại chết?" Dư Huy trêu chọc.

Diệu Vy đỏ bừng mặt, sinh hờn dỗi không trả lời anh.

Anh còn dám hỏi vì sao?

Nhìn cô xem, toàn thân xích loã, quần áo văng đầy đất, cả người vết hôn xanh xanh đỏ đỏ, còn có không khí mùi vị mờ ám, nếu Dư bá bá cùng Dư bá mẫu đến, lúc đó cô còn không xấu hổ chết?

Diệu Vy bước xuống giường, thu dọn một chút, sau đó ôm đồ vào phòng tắm xử lí bản thân.

Nước ấm làm cho cô thư thái không ít.

Tầm mười phút sau, cô bê ra một chậu nước ấm, bắt đầu thay Dư Huy vệ sinh.

Lại mở cửa sổ cho phòng thông thoáng, phi tan chứng cứ phạm tội.

Cả một quá trình Diệu Vy xấu hổ không mở miệng, mà Dư Huy chỉ cười tủm tỉm lắng nghe tiếng bước chân của cô, sau đó di chuyển tầm nhìn theo nó.

Mặc dù biết rõ Dư Huy là không nhìn thấy mình, nhưng Diệu Vy khuôn mặt vẫn không nhịn được đỏ bừng xấu hổ.

Cô trừng mắt nhìn anh, sau đó bất đắc dĩ quay đi. Ai kêu anh không nhìn thấy được cô sinh khí chứ?

Mà Dư Huy đương nhiên cảm nhận được "Sơ Nhi" ai oán tầm mắt, chỉ là trang cái gì cũng không cảm nhận được, anh sợ cô gái nhỏ của anh thẹn quá thành giận a.

Cứ thế, hai người mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, ngược lại không khí vô cùng hoà hợp ấm áp.

Diệu Vy vừa làm xong tất cả thì ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa.

Cô đi đến mở cửa ra, liền nhìn thấy ngoài cửa có ba người.

Dư ba, Dư mẹ, cùng... Âu Thần?

Chỉ thấy Dư ba Dư mẹ cười mỉm mỉm ý vị thâm trường nhìn mình, Diệu Vy âm thầm ảo não, trứng sao khôn hơn vịt được, cũng phải, tối qua không có ai làm phiền cả, nghĩ lại chắc là không phải "trùng hợp" a.

Diệu Vy nghĩ đến đây liền nhận ra" sự thật", cô hung hăng trừng mắt nhìn về phía gương mặt "ngây thơ" Dư Huy đang ngồi bên kia, đổi lại một trận cười to của Dư mẹ.

Mà Âu Thần khuôn mặt ảm đạm nhìn Diệu Vy, không nói lời nào.

Diệu Vy nhìn thẳng vào mắt anh, thấy được sự thất vọng cùng đau khổ, cô có chút áy náy.

Quyết định của cô đêm qua có thể sẽ khiến mai đây cô đớn đau thật nhiều

Nhưng cô tuyệt không hối hận.

43. Chương 43 : Hạnh Phúc Nhỏ Nhoi

Tại ghế đá công viên trong khuôn viên bệnh viện.
Âu Thần ngồi bên cạnh Diệu Vy, khuôn mặt buồn bã.

-"Cậu.. " Âu Thần khô khốc mở miệng.

-"Ừ.." Diệu Vy nhàn nhạt gật đầu.

Âu Thần không thể tin tưởng nhìn Diệu Vy.

Rõ ràng cô đã quyết định rời đi lại vẫn quyết định.. cùng anh ta?

Diệu Vy, càng ngày mình càng khoing hiểu được cậu.

-"Tớ muốn lưu giữ kỷ niệm đẹp nhất cùng anh ấy. Tớ ..không hối hận"

Hối hận sao?

Không hề!

Đúng vậy, cô tuyệt không hối hận cho đi thứ quan trọng của mình cho anh.

Cô là tự nguyện.

Diệu Vy nhẹ mỉm cười hạnh phúc.

Cô hiện tại quả thật rất hạnh phúc, cho dù chỉ là hạnh phúc rất ngắn ngủi và có thời hạn.

-"Cậu sẽ vẫn làm bạn cùng mình chứ? Mình.. biết mình hơi ích kỷ, nhưng cả cuộc đời mình chỉ có cậu là người bạn thân duy nhất, mình thật sự không muốn mất cậu" Diệu Vy buồn buồn lên tiếng.

Cô thật tâm không muốn mất Âu Thần.

Nhưng nếu Anh không muốn cô cũng không ép.

-"..." Âu Thần trầm mặc.

Bạn bè sao?

Diệu Vy a Diệu Vy, cậu thật biết cách khiến tớ không thể từ chối.

Thế nhưng, tớ lại cam tâm tình nguyện làm "bạn" để được ở bên cậu.

-"Được" Âu Thần khép hai mắt nhợt nhạt trả lời.

Diệu Vy kinh hỉ quay sang nhìn Âu Thần, trên mặt vui mừng không thể che giấu hết.

Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp xấu nhất- mất đi anh- người bạn thân nhất của mình.

Không ngờ anh lại đồng ý, dù là hư tình hay giả ý cô cũng vô cùng vui vẻ với kết quả này.

Diệu Vy thật sâu nhìn Âu Thần, trong mắt tràn đầy cảm kích.

Âu Thần nhìn ánh mắt Diệu Vy tràn đầy là ảnh ngược của mình, trong lòng âm thầm cười khổ, đưa tay xoa đầu Diệu Vy.

Nhỏ ngốc, đừng nhìn tớ như vậy, thể như trong mắt cậu chỉ có tớ, tớ sẽ ngăn không được lòng mình hy vọng, hy vọng thật ra cậu cũng thích tớ phải không?

Cho dù tỉ lệ là vô cùng nhỏ nhoi...?!

-------------------------------------------

Trong phòng bệnh.

Dư mẹ tủm tỉm nhìn con trai.

Đêm qua động tĩnh không nhỏ nga.

Mặc dù phòng cách âm rất tốt, nhưng làm sao tránh được đôi tai "chó" của dân bát quái đây.

-"tiểu Huy, làm không sai" Dư ba hào phóng khen tặng con trai dũng mãnh.

Dư Huy khuôn mặt hắc tuyến.

Anh dở khóc dở cười .

Thật sự là không biết nói gì..

Chỉ là anh cũng nhịn không được vui vẻ.

Cô là lần đầu tiên.

Anh không thấy, nhưng anh cảm nhận được sự cản trở của tấm màng kia, cùng với sự đau đớn mà cứng đờ cơ thể của cô ấy.

Lần đầu tiên của cô thuộc về anh.

Như vậy cũng đồng nghĩa với việc cô cùng người đàn ông kia không có chuyện gì xảy ra cả.

Cô ..là của anh.

Cả tâm hồn và thể xác.

Dư Huy cả người chìm trong hạnh phúc.

Dư ba cùng Dư mẹ cũng vui mừng cho con trai.

44. Chương 44 : Chó Cắn Chó

Trong khi bên này một mảnh an tường ấm áp, thì bên kia Hạ Sơ Nhi đang khổ sở tìm cách thoát đi sự khống chế của Sở Lộ Dã nhưng không thành công.
Càng ngày Sở Lộ Dã càng điên cuồng sử dụng các loại thuốc, dụng cụ tình dục trên người cô.

Về phía Hạ gia cùng trường học, với thế lực của Sở Lộ Dã, tuỳ tiện một cái tin nhắn nói Hạ Sơ Nhi đi du lịch nước ngoài liền giải quyết nhanh gọn.

Cho nên, Hạ Sơ Nhi bị giam lỏng tại nơi này đã gần hai tháng vẫn không có người phát hiện.

Hạ Sơ Nhi sau vài lần phản kháng ăn mệt, sau khôn ra, không dám trực tiếp sử dụng tiểu thủ đoạn chạy trốn nữa mà âm thần sắp đặt bẫy dụ Sở Lộ Dã vào tròng, thoả mối hận.

Sở Lộ Dã không biết mình đang bị Hạ Sơ Nhi tính kế vẫn như thường thoả mãn thú tính trên người cô ta.

.

.

Một tuần sau, tại bách hoá.

Sở Lộ Dã tà tà nụ cười nhìn nữ nhân đang đi bên cạnh.

Hạ Sơ Nhi gần đây đặc biệt tỏ ra ngoan ngoãn, nên Sở Lộ Dã cũng không lại kìm kẹp cô ta như lúc trước.

Thỉnh thoảng sẽ mang cô ta đi dạo phố, mua sắm những thứ đồ cô ta muốn.

Hắn đang âm thầm đắc ý mình điều giáo Hạ Sơ Nhi vô cùng tốt.

Hiện tại đều trở thành " công cụ ấm giường kiêm dụng cụ tiết dục chất lượng cao".

Hừ, hoa khôi giảng đường thì lại như thế nào? Còn không phải dưới thân hắn van xin?

Sở Lộ Dã vạn vạn không ngờ Hạ Sơ Nhi mà hắn vẫn ngỡ mình đã nắm trong tay đang tính toán dồn hắn vào chỗ chết.

.

.

Hạ Sơ Nhi đích thật hận Sở Lộ Dã hận thấu xương.

Để thuận tiện cho việc xem cô như công cụ tình dục, Sở Lộ Dã đã tiêm cho cô một mũi vô sinh.

Từ nay hai chữ "làm mẹ" đối với cô vô duyên, vĩnh viễn chỉ là một giấc mộng xa vời.

Nếu không phải tình cờ cô nghe hắn trò chuyện cùng thư ký, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được sự thật bi ai này.

Hận Sở Lộ Dã nhưng Hạ Sơ Nhi càng hận Diệu Vy hơn.

Chính con khốn đó đã khiến cô rơi vào tình cảnh này.

-"tao sẽ không tha cho chúng mày, một đứa cũng không tha" Hạ Sơ Nhi ánh mắt độc ác nhìn theo bóng lưng của Sở Lộ Dã, rít gào qua kẽ răng.

Cô đã tính toán rất kỹ kế hoạch. Hơn nữa còn thông đồng cùng thư ký của hắn ta.

Vì mục đích Hạ Sơ Nhi không ngại câu dẫn cấp dưới Sở Lộ Dã vì cô ta bán mạng.

Lần này, nhất định có thể lấy mạng Sở Lộ Dã.

Hạ Sơ Nhi âm âm cười cười.

------------------------------------

45. Chương 45 : Sở Lộ Dã Tử?

Sau khi lái xe đưa Hạ Sơ Nhi trở lại biệt thự, Sở Lộ Dã liền cho xe đi ra ngoài.
Thư ký La nghiêng đầu thoáng nhìn qua hướng Hạ Sơ Nhi, được một cái gật đầu nhẹ của cô ta liền thu hồi tầm mắt, lái xe ra ngoài.

Hôm nay Sở Lộ Dã muốn lên núi viếng mộ mẹ hắn.

Hằng năm vào ngày này Sở Lộ Dã đều tự mình lái xe lên núi.

Là thư ký lâu năm của Sở Lộ Dã, La Lân đương nhiên biết thói quen của anh ta khi đi viếng mộ phu nhân là đi một mình.

Vì vậy La Lân cùng Hạ Sơ Nhi cùng tương kế tựu kế.

Theo thói quen, Sở Lộ Dã quả nhiên tại đoạn đường dưới chân núi để thư ký La xuống xe, một mình hướng mộ phần đi đến.

Đường núi tuy phần lớn đã giải phóng mặt bằng rộng rãi, nhưng vẫn có những đoạn đường mòn quanh co khúc khuỷu.

Sở Lộ Dã cho xe rời đi được một đoạn đường, ánh mắt lơ đễnh nhìn qua gương chiếu hậu, liền thấy xa xa phía sau La Lân nhìn theo hướng mình chằm chằm.

Sở Lộ Dã nhíu mày, trong lòng đột nhiên lủi lên một tia bất an.

Đây là kinh nghiệm quan sát nhiều năm lăn lộn trên thương trường tích cóp được của hắn.

Sở Lộ Dã toàn thân lông tơ dựng đứng, trực giác cho hắn biết, có cái gì đó nguy hiểm đang đến gần, nhưng chết tiệt là lại không đoán được là gì.

Hắn quyết định dừng xe lại quan sát một chút.

Và rất nhanh hắn phát hiện được vấn đề.

Phanh hỏng?!!

Sở Lộ Dã đáy mắt hiện lên một tia kinh hãi, đoạn đường này là đoạn đường dốc, lại cong vẹo vòng vèo, xe hư phanh đồng nghĩa với điều gì, hắn thật không dám nghĩ.

Mà thực tế cũng không cho hắn có đủ thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi vì khi hắn phân tâm nhìn đoạn dây thắng bị cắt đứt chiếc xe đã lao xuống vách núi.

Sở Lộ Dã hai mắt vằn lên những tia máu, hắn thậm chí ngửi được mùi tử vong đang đến gần.

La Lân dám phản bội hắn?

Nhưng lý do đâu?

Phải rồi!!

Hạ Sơ Nhi.

Sở Lộ Dã trong phút chốc đột nhiên hiểu rõ chân tướng.

Hạ Sơ Nhi, nếu tôi không chết, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Sở Lộ Dã ánh mắt nanh ác như một con mãnh thú rít gào.

.

.

Từ đằng xa, thư ký La đôi mắt vi ám nhìn theo xe của Sở Lộ Dã dần đi xa, chỉ còn một làn bụi mờ, sau đó hắn xoay người.

"Ầmmmmmmm..... " Một tiếng nổ kinh thiên từ phía sau hắn vang vọng bốn phương tám hướng.

La Lân chậm rãi từ trong túi rút ra điện thoại.

-"đã giải quyết xong" La Lân lên tiếng.

-"tốt, mau về với em nha" Hạ Sơ Nhi kiều mỵ vang lên đầu dây bên kia.

Cúp máy, La Lân lần nữa thoáng nhìn về phía xa xa, nơi khói cùng ánh lửa hoà quyện vào nhau.

Vĩnh biệt.

-----------------------------------

46. Chương 46 : Diệt Khẩu

Biệt thự Sở gia.
Trong một căn phòng lờ mờ bóng đèn ngủ xa hoa mà đẹp đẽ.

Trên giường hai thân ảnh đang dây dưa cùng nhau, mơ hồ nương theo ánh đèn có thể thấy là một nữ nhân đang ngồi trên người nam nhân tiến hành kịch liệt "vận động" , trong phòng tràn đầy không khí ái muội.

Một lúc sau, một tiếng gầm nhẹ của nam nhân cùng âm thanh kiều mỵ tận xương của nữ nhân cùng vang lên, cả hai đồng thời đạt được đến khoái cảm cao nhất.

Đột nhiên nam nhân thân hình cứng đờ, khô khốc mở miệng.. trong giọng nói là nỗi kinh ngạc vô cùng.

-"Cô..?!"

.

.

La Lân trừng mắt nhìn con dao cắm trong ngực mình ánh mắt không thể tin tưởng.

Hạ Sơ Nhi cười quyến rũ xích loã thân mình từ trên người hắn đứng dậy.

-"Anh biết quá nhiều." đó là câu nói cuối cùng của Hạ Sơ Nhi mà La Lân nghe được trước khi tắt thở.

Hắn cho đến chết cũng không hiểu vì sao một phút trước nữ nhân kia còn dục tiên dục tử cùng hắn lên đỉnh vu sơn, một phút sau liền là bùa đòi mạng của hắn.

Hạ Sơ Nhi liếm liếm khoé môi, ánh mắt độc ác, nở nụ cười.

La Lân a La Lân, có trách thì nên trách anh biết quá nhiều, nếu anh không chết, sao tôi có thể trở lại làm Hạ Sơ Nhi ngây thơ, cái gì cũng không biết được??

Hạ Sơ Nhi mặc kệ thân hình trần truồng, vơ vội tấm chăn mỏng choàng lên người liền bắt tay xử lý cái xác.

Cô cho thi thể La Lân vào một cái túi lớn sẫm màu, cho vào cốp xe của hắn dưới gara, đợi màn đêm xuống sẽ trực tiếp mang đến hố xử lý rác thải thành phố.

Ở nơi đó rác thải sẽ được đưa vào lò nhiệt hạch phân giải thành từng mảnh nhỏ.

Diệu Vy a Diệu Vy, em gái yêu quý của chị, em đang ở bệnh viện chăm sóc Dư Huy sao? Không ngờ em lại chung tình như vậy nha?

Sơ Nhi âm lãnh cười đến ma mỵ.

Chợt nhớ đến những lời lúc nãy của La Lân, Sơ Nhi liếm nhẹ môi, cười quyến rũ.

Dư Huy sắp lấy lại ánh sáng? Như vậy tốt lắm, để trả thù cô còn định uỷ khuất bản thân lấy một thằng mù đâu.

Cách dằn vặt Diệu Vy con khốn kia hiệu quả nhất chỉ có thể là cướp đi Dư Huy..

Hiện tại Dư Huy lấy lại được thị giác vậy cô rất vui lòng cho anh ta thêm một cơ hội.

Hạ Sơ Nhi nhìn ra ngoài trời, ánh mắt tối sầm.

Hạ Diệu Vy, đừng trách chị, có trách thì nên trách vì sao em lại trêu chọc Sở Lộ Dã khiến hắn nhầm lẫn giữa em và chị, khiến hắn dày vò chị thê thảm như thế này, chị là sẽ không bỏ qua cho em, em gái yêu quý.

--------------------------------

Cùng lúc đó, tại xa xa phía chân núi.

Bởi vì là một khu vực cực kỳ hẻo lánh, nên mặc dù vụ nổ không hề nhỏ, nhưng hiện tại vẫn chưa ai biết tin tức gì cả.

Tại một lùm cây cứng cáp che đi đại bộ phận vách núi, nằm đờ ra một thân thể nam nhân, trên người anh ta quần áo mọi nơi hầu như đều không còn nguyên vẹn, trên người không thiếu vết thương lớn nhỏ.

Mà cách đó không xa liền là xác một chiếc ô tô đang âm ỉ bốc cháy.

Không ai chứng kiến bàn tay phải của hắn, ngón trỏ hơi giật giật.

47. Chương 47: Chạy Thoát

Một tuần sau.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến vòng toàn quốc, cũng như ngày hôm sau là ngày Dư Huy phẫu thuật ghép giác mạc.

Diệu Vy trân trọng từng giây phút cuối cùng ở bên anh.

Khoảnh khắc anh lấy lại được ánh sáng, cô và anh sẽ trở lại thân phận em vợ cùng anh rể.

Bởi vì người Dư Huy yêu, mãi mãi chỉ có Sơ Nhi..

Nhưng vậy thì sao?

Cô cũng có khoản thời gian đẹp đẽ cùng anh, như nguyện trở thành nữ nhân của anh.. đó là bí mật nhỏ của cô và anh, cho dù chỉ có cô nguyện ý lưu giữ.

Nhưng chỉ cần như vậy cô đã mãn nguyện.

So với năm năm lặng ngắm anh từ xa, kề bên anh như thế này là đã quá đủ để cô thoả mãn.

Bí mật này sẽ theo cô suốt cuộc đời cho đến lúc xuống ba thước đất.

Hạ Diệu Vy đưa tay khắc hoạ từng đường nét gương mặt đang say ngủ của anh.

Dư Huy ..

Giá như anh thấu hiểu..

Rằng em đã yêu anh rất nhiều..

Hạ Diệu Vy nức nở xoay mặt đi .

Âu Thần lưng tựa cửa lặng lẽ nhìn Diệu Vy âm thầm nuốt nước mắt. Một tuần này, bởi vì Diệu Vy liên tục muốn ở bên Dư Huy nên Âu Thần cũng phải ra vô liên tục bệnh viện.

Diệu Vy có nói cô có thể tự bắt taxi di chuyển giữa hai nơi, nhưng anh làm sao có thể yên tâm để cô mệt mỏi nằm trên taxi chứ?

Lỡ xảy ra chuyện gì..

Cho nên Âu Thần vẫn nhất quyết làm tài xế cho Diệu Vy.

Càng đến gần cuộc thi, tâm trạng của Diệu Vy càng sa sút. Anh sợ cô gắng gượng không nổi sẽ gục ngã mất.

Vì sao đã biết trước, sau cùng người đau đớn nhất sẽ là bản thân mình, cậu vẫn ngốc nghếch cam tâm tình nguyện làm hả Diệu Vy?

.

.

.

-----------------------------

Hạ Diệu Vy đang chìm trong những ngày hạnh phúc cuối cùng của cô cùng Dư Huy, không hay biết chị gái mình, Hạ Sơ Nhi đã thoát ra được biệt thự Sở gia.

Sau khi xử lý xong cái xác của La Lân, Sơ Nhi liền rời khỏi nơi đó.

Bởi vì để tiện cho việc giam lỏng Hạ Sơ Nhi, Sở Lộ Dã đã tuyển chọn khu biệt thự gần bờ biển, khá xa so với thành phố, thuộc dạng ít người lui tới.

Cho nên Hạ Sơ Nhi lúc rời khỏi nơi đó cũng không hề làm kinh động ai.

Cô ta không vội đến bệnh viện mà đi thẳng đến trung tâm chăm sóc sắc đẹp. Cô cần xoá đi những vết roi, vết cào xước trên người.

Cô có hai ngày, dư giả để thực hiện.

Không phải Hạ Diệu Vy muốn thế thân cô sao?

Cô sẽ cho cô ta biết, thế thân và hàng thật nó khác nhau cỡ nào.

--------------------------------

48. Chương 48 : Vòng Toàn Quốc

Cuối cùng ngày thi cũng đã đến.
Hạ Diệu Vy lặng im ngồi trên xe Âu Thần đi đến địa điểm thi.

Cho dù cô có cầu xin bao nhiêu, ngày này vẫn là đến a.

Nghĩ đến những tháng ngày hạnh phúc bên anh, Hạ Diệu Vy âm thầm rơi nước mắt.

Âu Thần nhăn mày thật chặt, anh cho xe tấp vào lề đường, tắt máy sau đó quay sang Diệu Vy.

Anh đưa tay nắm chặt vai cô, lắc mạnh.

-"Cậu lấy lại tinh thần đi, cậu không muốn sang Pháp quên anh ta sao? Hay là muốn tiếp tục ở lại nơi này làm thế thân cho chị của cậu?" Âu Thần lớn tiếng.

Nhìn cậu như thế này, tớ đau lòng lắm cậu có biết không?

-"..." Hạ Diệu Vy thân mình cứng đờ.

Phải rồi, cô là đang ảo tưởng gì đâu? Ngay từ đầu cô chỉ là người đứng bên ngoài cuộc sống của anh.

Thừa dịp anh khó khăn chen một chân vào cuộc đời anh.

Quãng thời gian qua quá hạnh phúc nên cô đã quên, tình cảm kia của anh cũng chỉ là dành cho nhân vật cô đang sắm vai- Hạ Sơ Nhi- chị của mình.

Cô cứ ngỡ mình đã vào được thế giới của anh, nhưng thật ra cô ngay cả mũi chân cũng chưa từng vào được.

Từ đầu đến cuối không là Hạ Diệu Vy đến bên anh, mà là chị cô, Hạ Sơ Nhi.

Đúng vậy..

Cô là đang ảo tưởng gì đâu?

Hạ Diệu Vy khép hờ đôi mắt, hai giọt lệ trong suốt trào ra , vương trên gương mặt tinh xảo.

Cô cho tay vào hộc tủ mini trên xe của Âu Thần, cầm ra một cái kính to mang vào.

-"Cảm ơn cậu, Âu Thần" Hạ Diệu Vy cảm kích nhìn sang bên cạnh.

Cảm ơn cậu kịp thời ngăn mình thoát khỏi giấc mơ.

Bởi vì giấc mơ kia quá đẹp đẽ nên tớ gần như đã trầm luân..

Thật may hiện tại đã hồi tỉnh.

-"Chúng ta đi thôi" Diệu Vy nhàn nhạt mở miệng.

Chiếc xe nhẹ phóng đi trên đường, chỉ để lại một làn khói xanh thẳm.

--------------------------------

Cùng lúc đó, Hạ Sơ Nhi xuất hiện tại bệnh viện.

Cô không vội đi gặp Dư Huy mà tìm gặp Dư mẹ.

.

.

Dư mẹ nhìn Sơ Nhi đang đi từ xa lại gần mình hơi kinh ngạc.

-"Sơ Nhi? không phải con nói có việc ra ngoài sao?" bà hỏi, có chút nghi hoặc.

Vừa nãy bà nhớ Sơ Nhi mặc bộ áo quần khác cơ mà nhỉ? Hay là bà nhầm lẫn a?

-"Bá mẫu, Dư Huy sao rồi ạ?" Sơ Nhi trấn tĩnh mở miệng.

-"ân, nó vừa ăn sáng xong, đã đổi thuốc, bác sĩ nói hôm nay nghỉ ngơi thật tốt ngày mai phẫu thuật."

-"ngày mai sao?" Hạ Sơ Nhi nỉ non.

Xem ra cô còn là đến kịp lúc a.

-"con vào nhìn anh ấy một lát" Sơ Nhi nói cùng Dư mẹ.

-"ân" Dư mẹ vui vẻ gật đầu, cũng không phát hiện điều gì khác thường.

Chỉ có thể nói, Hạ Sơ Nhi cùng Hạ Diệu Vy quá giống nhau.

-------------------------------------

49. Chương 49 : Bài Xích

"cốc cốc"
Hạ Sơ Nhi đưa tay gõ cửa phòng bệnh.

-"Mời vào" bên trong truyền ra giọng Dư Huy.

"Cạch " một tiếng, cửa mở ra, Hạ Sơ Nhi ưu nhã cất bước đi vào.

Nhìn đang ngồi trên giường Dư Huy, Hạ Sơ Nhi trên mặt hiện lên một chút vui vẻ.

Mặc dù mù, nhưng gương mặt kia vẫn không kém bao nhiêu so với lúc trước.

Thậm chí còn tinh thần hơn.

Xem ra đứa em gái mình làm không tệ nha. Hạ Sơ Nhi nhếch môi.

-"Dư Huy" Hạ Sơ Nhi mở miệng.

Dư Huy đáy mắt lướt qua kinh ngạc.

Sơ Nhi?

Như ..thế nào?

Vì sao anh không nhận ra được tiếng bước chân của cô?

Vừa nãy rõ ràng là tiếng giày cao gót dẫm trên sàn nhà.

Sơ Nhi đã rất lâu không sử dụng lại giày cao gót.

Hơn nữa..

Dư Huy nhíu mày,

Mùi nước hoa?

Anh nghi ngờ lên tiếng dò hỏi

-"Sơ Nhi?"

-"là em" Sơ Nhi đi đến bên cạnh Dư Huy ngồi xuống, nắm lấy tay anh, lên tiếng.

Dư Huy mày khẽ nhíu.

Anh không biết vì sao hiện tại trong lòng hiện lên cảm giác.. khác thường.

-"không phải em nói, hôm nay có việc bận đi ra ngoài sao?" Dư Huy tận lực bỏ qua cảm giác lạ lẫm kia, ôn nhu đưa tay sờ sờ gương mặt của Sơ Nhi, mở miệng.

Hạ Sơ Nhi nhếch môi, âm âm cười nhạo.

Dư Huy a Dư Huy, cho dù anh mù hay không mù, đôi mắt anh vẫn mãi mãi không có đồng tử.

-"ân, em đã nghĩ lại, em muốn ở cạnh anh cho đến khi anh nhìn thấy" vẫn giọng nói trong vắt như thường lệ, nhưng Dư Huy nghe vào trong lòng lại trống rỗng..

Anh bất động thanh sắc rời tay khỏi gương mặt Sơ Nhi, nở nụ cười.

-"cảm ơn em.."

-----------------------------------------

Bên này.

Tại khu vực tập trung.

Bởi vì địa điểm là ngoài trời nên mọi người phá lệ thư giãn chờ đợi giờ thi.

Diệu Vy tập trung tinh thần chờ đợi thông báo chủ đề.

Tầm hai phút sau, từ phía sau hội trường nhân tạo, người chủ trì bước ra, bên trên là một phong thư được phong ấn bằng con dấu.

Sau khi kiểm tra, xác nhận không có vấn đề, người chủ trì mở phong thư công bố đề tài lần này.

"Hy Vọng"

Xung quanh các thí sinh sau khi nghiên ngẫm đề tài liền bắt đầu đặt bố cục, phác hoạ những đường cơ bản, riêng Hạ Diệu Vy vẫn ngẩn người.

Hạ Diệu Vy nhìn đề tài gần mười phút, sau đó cô nhìn xuống đôi tay mình.

Hy vọng sao?

Hạ Diệu Vy chợt nhớ lại buổi sáng ngày hôm đó, anh ngược dương quang như vị thần tản ra ánh sáng rực rỡ.

Hạ Diệu Vy mỉm cười, bắt đầu bày giá, kẹp giấy, phác thảo.

Bàn tay cô nắm bút chì nhẹ lướt trên mặt giấy tại nên một âm thanh vui tai.

Cô khép lại mắt, nghĩ về anh, rồi lại mở mắt ra tiếp tục vũ điệu trên giấy.

Âu Thần quay đầu nhìn sang Diệu Vy hoàn toàn nhập tâm, chìm đắm vào xúc cảm, cũng an tâm bắt đầu chuyên chú vào bài thi của mình.

Trên cao, mặt trời mùa đông mát lạnh, ấm áp vô cùng.

---------------------------

Lần đầu tiên ta viết thể loại ngược tâm, các nàng thấy sao? có góp ý gì không?

Cơ mà nói không phải mê tín chớ tự nhiên ta ngồi định kịch tình mà khóc đỏ mắt nha, đại loại là ta viết văn thường đặt mình vào vị trí nhân vật xem lúc đó mình sẽ xử lý thế nào ấy, tự nhiên bùi ngùi thay cho nhân vật Diệu Vy.

Cảm giác của ta là nếu là ta, ta lật bàn, không yêu trả dzép bố về.@@

50. Chương 50 : Hết Vai Diễn

Diệu Vy kết thúc cuộc thi trở lại bệnh viện đã là buổi chiều tà.
Vừa đặt chân xuống xe, cô đã nhìn thấy một hình ảnh làm khuôn mặt cô trắng bệch.

Hạ Sơ Nhi- chị của cô đang đẩy xe lăn anh đi dạo trong khuôn viên bệnh viện.

Mà anh, đang cười rất vui vẻ cùng chị cô.

Hạ Diệu Vy trái tim lạnh như băng, cô không tự chủ lùi lại một bước.

Âu Thần từ trên xe bước xuống, nhìn thấy Diệu Vy cả thân người không ngừng run rẩy liền kinh ngạc.

Chuyện gì xảy ra?

Theo tầm mắt của cô, Âu Thần nhìn qua , sau đó khuôn mặt anh cũng biến đổi.

Hạ Diệu Vy cứ ngây ngốc đứng như vậy nhìn theo hai người, cho đến khi cả hai khuất vào bên trong.

.

.

Nước mắt lại lần nữa trào ra.

Âu Thần đau lòng nhìn cô.

Thật là cô gái ngốc a.

-"cậu không vào sao?" Âu thần hỏi.

-"..." Diệu Vy mở miệng định nói gì đó, chợt nhớ lại gương mặt tươi vui của anh lúc kề bên cạnh chị mình, liền im lặng.

-"không, đi thôi" nếu chính chủ đã xuất hiện vậy thế thân là cô cũng nên kết thúc vai diễn rồi.

Diệu Vy dẫn đầu xoay người rời đi, Âu Thần ánh mắt chán ghét nhìn theo bóng lưng Hạ Sơ Nhi, sau đó cũng theo Diệu Vy đi ra ngoài.

Hai người không biết, khi hai người cùng quay đi, Hạ Sơ Nhi liền cũng quay đầu nhìn nơi hai người vừa đứng, khoé môi giương lên.

Hạ Diệu Vy, cô thua.

-"Sao vậy?" Dư Huy mềm nhẹ hỏi.

Trên tay anh vân vê sợi dây chuyền hình đồng hồ cát nhỏ.

Lúc nãy anh cùng cô ôn chuyện lúc trước, khi anh yêu cầu, Sơ Nhi đã tháo xuống dây chuyền đưa cho anh.

Đây chính là vật khiến anh nhận ra cô ba năm trước.

Cho nên lúc nãy nắm trong tay Dư Huy mới cười vui vẻ như vậy.

Thật ra hiện tại anh đã chậm rãi đi được một đoạn ngắn.

Nhưng anh thích cảm giác được cô đẩy từ phía sau, giống như cô đang tiếp thêm sức mạnh cho anh vậy.

Hạ Sơ Nhi đưa Dư Huy vào phòng liền tuỳ tiện lấy cớ đi ra ngoài.

Dư Huy cũng không có gì thắc mắc.

Ra khỏi phòng, Hạ Sơ Nhi liền nhanh chóng đi về phía cổng bệnh viện.

Quả nhiên cô nhìn thấy cô em gái quý báu của mình đã khôi phục lại dáng vẻ lúc trước, vẫn mang cái kính ngu ngốc đó trên mặt đang ngồi thẫn thờ tại ghế đá công viên.

Bên cạnh cô còn có một nam nhân.

Chẳng qua Hạ Sơ Nhi cũng không biết Âu Thần là ai.

Hạ Sơ Nhi ưu nhã tiến đến bên cạnh Hạ Diệu Vy.

Hạ Diệu Vy còn chưa phục hồi từ hoảng hốt liền nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đỏ lọt vào trong tầm mắt, theo bản năng cô ngẩng đầu.

Vừa ngẩng đầu Hạ Diệu Vy liền sững sờ.

-"chị.." cô thều thào.

--------------------------------------

HuHu, ta chỉ định viết nó tầm 15-20 chương thôi mà, sao càng viết kịch tình càng nhiều thế này. HuHu.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/the-than-kenzylisa